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Makamu wa 
Rais, Dk. Philip 
Mpango, akipata 
maelezo ku-
toka kwa Mkuu 
wa Biashara 
wa Benki ya 
NMB, Alex 
Mgeni, ali-
potembelea 
Banda la NMB, 
wakati wa ufun-
guzi wa Mkuta-
no wa Kimataifa 
wa Uwekezaji 
katika Sekta ya 
Madini, jijini 
Dar es Salaam. 
Benki hiyo, iki-
wa ni moja ya 
wadhamini wa 
mkutano huo 
ulioleta wadau 
kujadili fursa 
za uwekezaji 
nchini. PICHA: 
MPIGAPICHA 
WETU

Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Askofu wa Jimbo Katoliki la Rulenge 
wilayani Ngara Mkoa wa Kagera, Severine Niwemugizi, baada ya kuwasili katika 
viwanja vya Posta Ngara kwa ajili ya kuhudhuria Sherehe za Jubilee ya Miaka 
25 ya Utumishi wake wa Kiaskofu(1997-2022), jana. PICHA: IKULU
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Samia: Sitakuwa 
Rais wa kutukuzwa 

Serikali yawaonya 
wawekezaji uchafuzi  
mazingira, ajira watoto
Na Romana Mallya

SERIKALI imeagiza mambo sita kwa 
wawekezaji katika sekta ya madini nchini, 
ikiwamo kuzingatia uhifadhi wa mazingira 
na kutojihusisha na ajira za watoto migodini.

Makamu wa Rais, Dk. Philip Mpango, 
alitoa maagizo hayo jana jijini Dar es Sa-
laam wakati wa mkutano wa kimataifa wa 
uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania 
2022.

Mkutano huo ambao umebebwa na 
kaulimbiu ‘Mazingira Wezeshi kwa Maende-
leo ya Sekta ya Madini Tanzania’, uliwaku-
tanisha wadau wa sekta hiyo wa ndani na 
nje ya nchi.

Akizungumza katika mkutano huo wa siku 
mbili, Dk. Mpango aliyataja mambo men-
gine ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi 
na sekta hiyo kuwa ni wawekezaji wenye 
ubia na serikali waharakishe utekelezaji kwa 
mujibu wa makubaliano ili wananchi waanze 
kunufaika.

“Suala la uharibifu wa mazingira, ninawa-
kumbusha wachimbaji wote wakubwa na 
wadogo kuzingatia sheria za mazingira, 
wawekezaji wote mna wajibu wa kuhakiki-
sha shughuli zenu za uchimbaji, uchenjuaji 
na uchakataji wa madini zinatekelezwa kwa 
mujibu wa sheria na taratibu,” alisema.

Dk. Mpango aliwataka wawekezaji wote, 
hususani wakubwa, wazingatie matakwa 
yanayotokana na tathmini ya athari kwa 
mazingira na jamii kwa kuzingatia misingi 
ya uzalishaji endelevu, matumizi na mbinu 
bora za uzalishaji wa teknolojia bora na 
rafiki kwa mazingira. 

“Serikali inawaasa wawekezaji pamoja na 
wachimbaji kutojihusisha na ajira za watoto 
badala yake mwongeze juhudi za kuhamasi-
sha kukuza uelewa na uwezo wa jamii kwa 
wachimbaji wadogo hususani wanawake 
kwa kupitia wataalamu.

“Jambo la tano, tunazikumbusha kam-
puni zote zinazowekeza kwenye sekta hii, 
zihakikishe zinatekeleza ipasavyo matakwa 
ya kisheria ya kuandaa mipango ya ufungaji 
migodi na kuweka hati fungani ya urekebi-
shaji wa mazingira,” alisema 

Jambo la sita  alizitaka benki na taasisi 
zingine za fedha kwa kushirikiana na Shirika 
la Madini (STAMICO)  kubuni namna bora 
zaidi ya kuwawezesha wachimbaji wadogo  
wakati serikali ikiendelea kulifanyia kazi 
suala la kuanzishwa kwa benki maalumu ya 
madini.

“Muendelee kuimarisha uchumi wa wa-
nanchi wanaozunguka migodi kwa kutoa 
fursa za ajira kwa wenyeji na kujenga 
urafiki na jamii zinazowazunguka ili kue-
puka migogoro,” aliagiza.

Pia aliitaka Wizara ya Madini iwasilishe 
taarifa na mapendekezo yatakayotolewa 
kwenye mkutano huo haraka iwezekanavyo.

“Changamoto zilizosemwa hapa nina-
zipokea kwa niaba ya Mheshimiwa Rais 
kama Mheshimiwa Waziri wa Madini alivy-
osema tutazifanyia kazi. 

“Kuhusu kodi ambazo mnasema zinarudi 
kwa mgongo wa nyuma, ninataka kuwa-
kumbusha kwamba  kodi zote  zinazotolewa 
na halmashauari ni lazima zifanyike kwa 
kushirikiana na Waziri wa Fedha vinginevyo 
ni kinyume cha sheria.

“Nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti wa 
Kamati ya  Bunge Nishati na Madini, zileteni 
hizo halmashauri serikalini  tuje tuziangalie 
upya,” aliagiza.

Mwenyekiti wa Shirikisho wa Vyama 
vya Madini, John Bina, alitaja baadhi ya 
kero wanazokumbana nazo kuwa ni mitaji 
ambapo taasisi za fedha hutoa mikopo kwa 
wawekezaji wa uchimbaji dhahabu na kua-
cha kuwasaidia wengine.

Waziri  wa Madini, Dotto Biteko, alisema   
uwekezaji mkubwa unaoendelea kwenye 
utafiti wa madini maeneo  mbalimbali ni 
udhibitisho tosha wa dhamira ya serikali ya 
kuwekeza katika sekta hiyo.

Na Christina Mwakangale

RAIS Samia Suluhu Hassan amesema 
kwenye uongozi wake hatakuwa kion-
gozi wa kutukuzwa licha ya kwamba 
ndiye mwenye mamlaka ya juu ya uon-
gozi kuliko yeyote nchini.

Amesisitiza kuwa tabia ya kutukuzwa 
kwa viongozi wanapokuwa madarakani 
haipendezi kwenye mamlaka, akisema 
anamwomba Mungu na atajitahidi kuto-
fanya hivyo.

Rais Samia alitoa kauli hiyo jana 
wakati wa sherehe ya Jubilei ya Miaka 
25 ya Mhashamu Askofu Severine Niwe-
mugizi wa Jimbo Katoliki Rulenge iliyo-
fanyika viwanja vya Posta Ngara mkoani 
Kagera.

“Baba askofu katika hotuba yako 
umesema nikatae kutukuzwa, nami ni-
kuahidi mbele ya umma huu kwamba 
hiyo si tabia yangu na ninajitahidi ku-
jishusha, niwe sawa na wengine. Maana 
utumishi huu ni mipango ya Mungu 
kuniweka hapa niwatumikie.

“Nitajitahidi kuwa na hekima na uvu-
milivu na sikio la kusikiliza pia wengine. 
Nimefurahishwa na kauli ya askofu 
kwamba ‘ninyi ni sauti ya Mungu, mtu-
mike vyema’. 

“Ninashukuru kwa hilo ila sauti zetu 
zitumike kuona watu wanapokengeuka 
na iwapo watu hawaishi maisha yasi-
yompendeza Mungu, tuseme,” Rais Sa-
mia alisema.

SHIDA YA MAUAJI
Rais Samia pia alizungumzia matukio 

ya mauaji ya watu nchini, akisema zina-
hitajika jitihada za pamoja kuhakikisha 
yanakomeshwa kwenye jamii.

Alisema jitihada hizo zinapaswa 
kuanzia shuleni kwa wanafunzi kupewa 
mafunzo ya maadili na kufahamu utu 
wa binadamu ili kuwajenga kutojihusi-
sha na matukio ya mauaji.

“Serikali kwa pamoja tunalaani 
matukio ya mauji na ukatili wa kijinsia, 

endeleeni kuonya, Mungu anachukizwa 
na hayo. 

“Serikali tutaendelea kutafuta suluhu 
ya matukio hayo. Lengo letu ni kufanya 
kazi karibu nanyi (viongozi wa dini), 
mwonyeshe upungufu na tufanye nini.

“Kama ni kurekebisha sheria na sera 
zetu tutaona. Nchi hii haiendeshwi na 
mtu mmoja, kila mmoja achangie, hii 
itasababisha nchi kuwa na utulivu na 
amani.

“Matukio ya mauaji na kujiua 
yanaongezeka na zipo sababu tofauti 
za matukio haya. Uchunguzi umekuwa 
ukibaini wivu wa mapenzi, ushirikina, 
lakini sababu zote hizo zinazobain-
ishwa zinatokana na watu kutokuwa ka-
ribu na Mungu. Anayetoa uhai ni Mungu 
na Mungu ndiye anayeutwaa uhai.

“Mtu anayejali utu wa mwenzke hawe-
zi kufanya haya. Kuna kazi ya kufanya ili 
kukabiliana na hili, kuwarejesha watu 
katika imani ya Mungu, viongozi wa dini 
kurejea mafunzo kwa waumini wao, ili 
kuwakumbusha mila na dini kwamba 
haziruhusu mauaji,” alisema.

Rais Samia alisema wakati madini ya 
nickel yakitarajiwa kuanza kuchimbwa 
huko Ngara kwa ubia, serikali itahakiki-
sha wananchi wananufaika na mradi 
huo.

KAULI YA ASKOFU
Awali Askofu Niwemugizi alisema 

wataendelea kushirikiana na serikali 
kwa kuhakikisha kunakuwapo haki na 
amani nchini.

Kiongozi huyo wa kiroho pia alim-
womba Rais Samia kulisaidia kanisa 
kurejeshewa eneo alilodai limepokwa 
na halmashauri, akibainisha kuwa wali-
kuwa wanalimiliki kisheria tangu mwa-
ka 1972.

Pia aliomba kanisa kusamehewa deni 
wanalodaiwa na Mamlaka ya Mapato 
(TRA) la takribani Sh. milioni 300 kwa 
kipindi cha miaka mitano kuanzia mwa-
ka 2015.

“Tuna hospitali mbili na zahanati 

katika jimbo ninaloliongoza. Hospitali 
teule ya Wilaya na Rulenge, zinahu-
dumia watu maskini sana, kuna wakati 
wanashindwa hata kulipia huduma, 
hospitali hatufanyi biashara. 

“Tunaomba madeni tuliyonayo ya 
TRA tusamehewe toka mwaka 2015 
Hospitali ya Biharamulo inadaiwa Sh. 
milioni 113 na Rulenge inadaiwa 213.

“Ngara ina shida ya maji, kwenye 
mkutano mwaka 2017 Hayati Rais 
John Magufuli aliahidi kutoa pesa ku-
toka chanzo Mto Kagera hadi kwenye 
tangi, tumwombe Rais atusaidie mradi 
utekelezwe shida ya maji iishe,” alisema.

Askofu huyo pia alitumia nafasi hiyo 
kuwasilisha kilio cha wakulima walioko 
jimboni kwake, akiiomba serikali ku-
pata masoko ya mazao yao ambayo kwa 
sasa yananunuliwa kwa bei ndogo.

Askofu Niwemugizi alisema ipo haja 
ya kutafuta chanzo cha mauaji yanay-
oendelea kuripotiwa kwenye maeneo 
mbalimbali nchini.

Alibainisha kuwa viongozi wa kanisa 
mkoani Kagera wanatarajia kukutana 
Machi mwaka huu kujadili suala hilo.

“Uhai ni zawadi ya Mungu, ni Mungu 
tu ana haki ya kuutoa. Tunahitaji mjada-
la wa kitaifa kutafakari sababu ni nini. 
Imefika mahali inaonekana maisha ni 
tunu na kulindwa kwa gharama yoyote. 

“Mtu anaona ni rahisi kuua au ku-
jiua, kuna kosa mahali fulani. Dini kuto-
fundishwa ipasavyo shuleni na vyuoni 
ni tatizo,” alionya askofu huyo.

Aliwataka viongozi wenzake wa dini 
kupaza sauti kuwakemea watu wote 
dhidi ya vitendo hivyo.

“Sisi tunalaani matukio ya mauaji na 
matendo yote ya ukatili, lazima tuonye, 
Mungu atachukizwa, viongozi wa dini 
tutaamsha ghadhabu ya Mungu kwa ku-
tokusema, lazima tuonye,” alisema.

Alisema amekuwa akifanya kazi hiyo 
kwa miaka 25 na amekumbana na 
vikwazo kadhaa katika huduma hiyo na 
ana imani ataendelea kufanya vyema.

Mkuu wa Wilaya ya Mufindi,  Saad Mtambule (wa pili kushoto), akikabidhi miche ya miti kwa mmoja wa 
wananchi wa kijiji cha Ilundi, wilayani humo, mkoani Iringa jana, baada ya kuzindua ugawaji miti kwa taasisi 
za serikali, wananchi na watu binafsi wanaozunguka shamba la miti la Sao Hill. Habari Uk. 10: PICHA: FRIDAY 
SIMBAYA
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Said  Hamdani, LINDI.

CHAMA cha ACT-Wazalendo 
mkoani Lindi, kinajipanga ku-
kata rufani kupinga adhabu 
ya kifungo waliyopewa wana-
chama wanne wa CHADEMA 
Kata ya Majengo, Halmashauri 
ya  Mtama, kwa makosa mbal-
imbali likiwamo la kuharibu 
mali wakati wa Uchaguzi Mkuu 
mwaka 2020.

Tamko la kusudio hilo  lili-
somwa na Mwenyekiti wa ACT 
wa Mkoa huo, Rashidi Mchinji-
ta, alipokuwa anatoa taarifa fupi 
ya hali ya kisiasa mkoani  Lindi 
katika mkutano wa kumtam-
bulisha kwa viongozi na wana-
chama wa ACT Mwenyekiti wa 
Taifa, Duni Juma Haji.

Wafuasi hao waliofungwa mi-
aka nane kila mmoja ni Diwani 
aliyeshindwa uchaguzi mwaka 
2020, Rajabu Hassani Mfaume, 
kampeni meneja wake, Dadi 
Hassani Shayo, Hamisi Abdallah 
Malege na Moshi Hamisi Mbel-
enye.

Mchinjita akiwasilisha taarifa 
kwenye mkutano huo ulioju-
muisha viongozi na wanacha-
ma kutoka wilaya nne kati ya 
tano za Mkoa wa Lindi, alisema 
kufuatia hukumu waliyopewa 
wafuasi wa  Chadema, wanaji-
andaa kukata rufani.

“Tutakwenda gerezani ili ku-
zungumza nao ili kushauriana 
na kufahamu mawakili walioku-
wa wanawatetea tuweze kukata 
rufani,” alisema Mchinjita.

Alisema pia watapenda ku-
fahamu mawakili hao maeneo 
yepi walikwama kuwanusuru 
wateja wao.

Mwenyekiti huyo alisema 
pamoja na changamoto zi-
lizopo, zikiwamo za kiuchumi, 
lakini kufuatia udugu wao na 
wana CHADEMA wa kuzaliwa 
na wa kisiasa, wanalazimika 
kuingilia kati kukata rufani kwa 
ajili ya kuwanusuru  na adhabu 
waliyopewa na Mahakama ya 
Hakimu Mkazi Mfawidhi Mwan-
damizi wa Mkoa wa Lindi wiki 
iliyopita.

Februari 18 mwaka huu, 
Mahakama hiyo iliwahukumu  
makada hao wa CHADEMA 
kutumikia kifungo cha miaka 
minane kila mmoja, baada  ya 
kupatikana na hatia ya makosa 
mbalimbali, likiwamo kuharibu 
mali za umma na binafsi.

Mali zilizoharibiwa kwa ku-
chomwa moto ni Ofisi ya Seri-
kali Kata ya Majengo na pikipiki 
moja iliyokuwa inamilikiwa na 
mtu binafsi na kujeruhi watu 
watatu akiwamo Askari Polisi 
WP 7657 Esther Kalaminyo.

Bunge lamulika usalama 
mizigo ya wateja bandarini 

ACT ‘yanunua’ kesi makada 
wa CHADEMA waliofungwa

Na Gwamaka Alipipi

KAMATI ya Kudumu ya Bunge 
ya Miundombinu imeiagiza 
Mamlaka ya Bandari (TPA) 
kuhakikisha inasimamia us-
alama wa mizigo ya wateja inay-
oshushwa katika Bandari ya Dar 
es Salaam.

Vilevile, imewataka watumishi 
wa TPA kutojifungia ndani, bali 
watoke kwenda kujifunza katika 
bandari za nchi zinginezo nam-
na wanavyofanya kazi ili waingie 
katika mfumo wa ushindani.

Mwenyekiti wa kamati hiyo, 
Seleman Kakoso, alitoa maagizo 
hayo jana wakati kamati yao il-
ipozuru kwenye Bandari ya Dar 
es Salaam.

“Mtenge kitengo cha masoko 
ili kwenda katika nchi zingin-
ezo kutafuta wateja. Bandari ya 
Dar es Salaam imefanyiwa ma-
boresho makubwa, meli kubwa 
zinaweka nanga, zinapakua miz-
igo kwa muda mfupi,” alisema 
Kakoso.

Alishauri asilimia 40 ya 

mapato yanayokusanywa ka-
tika Bandari ya Dar es Salaam 
yaachwe kwa TPA ili yatumike 
katika shughuli za maendeleo 
bandarini huko, badala ya utara-
tibu wa sasa wa makusanyo yote 
yanapelekwa serikalini.

Naibu Mkurugenzi Mkuu TPA, 
Karim Mataka, akizungumzia 
kuhusu kuondoa urasimu ka-
tika Bandari ya Dar es Salaam, 
alisema: 

“Kwa sasa hakuna urasimu 
bandarini kwa sababu tumeku-
wa tukishirikiana na mamlaka 
zinginezo kufanya kazi kama vile 
Shirika la Reli Tanzania (TRC), 
Mamlaka ya Mapato (TRA), Shiri-
ka la Viwango (TBS) na Wakala 
wa Barabara (TANROADS).

Alisema kwa sasa wameondoa 
vizuizi vilivyokuwapo, akitolea 
mfano kwamba TANROADS 
wameondoa kero katika mizani 
iliyokuwa ikilalamikiwa na wa-
fanyabiashara kwa kubakiza 
mizani miwili pekee kwa ajili ya 
upimaji.

Kuhusu udanganyifu wa bid-

haa kwa wateja pindi wanapo-
ingiza mizigo bandarini, Mataka 
alisema: “Tumedhibiti hali hiyo. 
Kwa sasa tuna mashine za ukagu-
zi nane eneo la bandari, pia tuna 
mbwa wenye uwezo wa kukagua 
mizigo na tumefanikiwa kudhibi-
ti uingizaji wa dawa za kulevya.”

Naibu Waziri wa Ujenzi na 
Uchukuzi (Sekta ya Uchukuzi), 
Atupele Mwakibete, alisema 
serikali imefanya maboresho 
makubwa katika Bandari ya Dar 
es Salaam kwa kuwa ndiyo uti wa 
mgongo wa ukusanyaji mapato.

Alisema bandari hiyo imekuwa 
ikipitisha mizigo mingi kwenda 
nchi za jirani ikiwamo Jamhuri 
ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) 
asilimia 37, Malawi asilimia saba, 
Burundi asilimia tano, Rwanda 
asilimia saba na Uganda asilimia 
mbili.

“Mikakati ya serikali ni ku-
hakikisha soko lote la nchi zi-
sizokuwa na bahari linakamatwa 
na TPA, mizigo yao yote inapitia 
Tanzania,” alitamba.
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Naibu Waziri wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Mary Masanja, akikata utepe kuzindua andiko la 
mradi pamoja na mkataba wa makubaliano ya ufadhili wa kuwezesha mnyororo wa thamani 
wa ufugaji nyuki, jijini Dodoma juzi. PICHA IBRAHIM JOSEPH
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Usimamiaji sera Bonde 
Mto  Nile wahimizwa

TCRA yatoa sababu 
bando kwisha haraka
Na Mary Geofrey

MAMLAKA ya Mawasiliano Tan-
zania (TCRA) imesema kuongezeka 
kwa mitandao ya simu na kasi ya 
simu janja nchini ni miongoni mwa 
mambo yanayochangia ‘bando’ 
kwisha haraka. 

Mkurugenzi wa Masuala ya Sekta 
wa TCRA, Dk. Emmanuel Manasseh, 
aliyasema hayo jana mkoani Dar es 
Salaam, wakati wa mkutano wake 
na Jukwaa la Wahariri Tanzania 
(TEF).

Alitaja mambo mengine yanayo-
sababisha kumaliza ‘bando’ kwa 
haraka kuwa ni kuongezeka kwa 
kasi ya mtandao kwenye simu janja 
mfano kutoka 3G hadi 4G.

Mambo mengine, kwa mujibu wa 
Mkurugenzi huyo ni ubora wa video 
na picha unavyoongezeka unasaba-
bisha matumizi nayo kuongezeka.

“Tuna “application” mbalim-
bali kwenye whatssap zinafanyiwa 
‘update’ mara kwa mara nazo 
zinatumia data. Watumiaji wengi 
wa simu kuna vitu vinaendelea 
kwenye simu yake lakini mtumiaji 
hajui. Uwapo wa ‘application’ nyingi, 
zingine hazitumii hivyo zinamaliza 
‘bando’,” alisema.

Alisema mamlaka hiyo imekuwa 
ikifanya majaribio mbalimbali ili 
kuhakikisha watoa huduma wanatoa 
huduma sawa na walichowaahidi 
watumiaji.

Naye Mkurugenzi Mkuu wa TCRA, 
Dk. Jabiri Bakari, alisema asilimia 
27 ya watumiaji wa simu janja 
nchini ndio wanaonekana kutumia 
muda mdogo kusoma habari ndefu, 
hivyo wengi wanaotumia simu 
hizo hupoteza data bila kujua.

Alisema Tanzania inaongoza kwa 
kuwa na ‘bundle’ rahisi na salama 
Afrika na duniani, hivyo kila mtoa 
huhuma ana uwezo wa kubadili-
sha vifurushi kila baada ya siku 90.

“Utafiti mbalimbali duniani un-
aonyesha kuwa gharama za ku-
piga simu kutoka mtandao mmoja 
kwenda mwingine nchini Tanzania, 
ziko chini tofauti na nchi nyingine 
duniani, gharama za kawaida bila 
kujiunga na kifurushi, pamoja na 
gharama zilizounganishwa na kifu-
rushi nazo zimeshuka, “ alisema.

Dk. Jabiri alisema kabla vifurushi 
havijabadilishwa, mtoa huduma  
hupeleka  mapendekezo yake 
TCRA kwa ajili ya  kuangalia  kama 
vinaendana na utafiti uliofanyika ili 
kutomuumiza mlaji au mtumiaji wa 
huduma za mawasiliano nchini.

Na Mwandishi Wetu

WAZIRI wa Fedha na Mipango,  Dk. 
Mwigulu Nchemba, ameuomba Mfuko wa 
Dunia (Global Fund) kuisaidia Tanzania 
vifaa tiba ili kwenda sambamba na juhudi 
za serikali za kujenga miundombinu ya 
afya kwa kasi ili kuboresha masuala ya 
tiba kwa wananchi.

Dk. Nchemba alitoa rai hiyo jana Dar 
es Salaam alipokutana na kufanya ma-
zungumzo na Mkuu wa Idara ya Afrika 
wa Global Fund,  Linden Morrison, ali-
yeko nchini kwa ziara ya kikazi. Wawili 
hao walijadili masuala kadhaa muhimu 
ya ushirikiano kati ya Tanzania na mfuko 
huo. “Serikali imewekeza rasilimali kubwa 
katika ujenzi wa zahanati, vituo vya afya 
na hospitali ambazo zimejengwa kwa kasi 

kila mahali nchini lakini changamoto kub-
wa iliyopo na ambayo tungeomba mtusai-
die ni vifaa tiba vya kisasa vitakavyoiweze-
sha serikali kutoa huduma zilizokusudiwa 
kwa wananchi,” alisema Dk. Nchemba.

Alisema Rais Samia Suluhu Hassan, 
ameielekeza Wizara ya Fedha na Mipa-
ngo kutafuta rasilimali fedha itakayotu-
mika kwa ajili kununua vitendea kazi 
vitakavyokuwa na hadhi ya majengo ya 
kisasa yanayojengwa hivi sasa na kuwa-
fanya wananchi wapate huduma bora za 
afya karibu na maeneo yao.

Pia  aliushukuru mfuko huo kwa kutoa 
msaada wa dola za Marekani milioni 721 
zitakazotumika kukabiliana na athari za 
ugonjwa wa UVIKO - 19 katika kipindi cha 
miaka mitatu kuanzia Januari, mwaka 
jana.

Aliishukuru pia Global Fund kwa ku-
taka kuifanya Tanzania kuwa kituo cha 
utalii wa kimatibabu ambapo watu mbal-
imbali kutoka kila pembe ya dunia wa-
takuja nchini kupata matibabu na kuwa 
sehemu ya utalii huo wa tiba baada ya kui-
marika kwa mifumo ya utoaji wa huduma 
ya matibabu itakayokwenda sambamba 
na uwepo wa vifaa tiba vya kisasa.

Kwa upande wake, Morrison ali-
ipongeza Tanzania kwa kushirikiana na 
mfuko wake katika kupiga vita maradhi ya 
Kifua Kikuu, Malaria na Ukimwi pamoja 
na namna ilivyokabiliana na ugonjwa wa 
UVIKO - 19 kwa umahiri mkubwa.

Aliahidi kuwa Mfuko wa Dunia utaen-
delea kuunga mkono juhudi za serikali 
katika  kukabiliana na magonjwa hayo 
kwa kuelekeza rasilimali fedha kwa ajili ya 

kununua dawa pamoja na kuboresha mi-
fumo ya utoaji huduma ya afya ikiwamo 
kuboresha mifumo ya utoaji huduma ya 
Bohari Kuu ya Dawa (MSD) na Mamlaka 
ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania (TMDA).

Tangu Global Fund ianze kushirikiana 
na Tanzania kukabiliana na maradhi ya 
Kifua Kikuu, Malaria na Ukimwi mwa-
ka 2002 hadi sasa, mfuko huo umetoa 
msaada wa dola za Marekani bilioni 1.9.

Katika ziara yake, Morrison aliambat-
ana na Nelson Msuya, Mwakilishi wa 
Global Fund-Tanzania na kwa upande 
wa Tanzania alikuwapo Kamishna wa 
Madeni wa Wizara ya Fedha na Mipango,  
Japhet Justine, Kamishna wa Fedha za 
Nje, Sauda Msemo na Ofisa wa Dawati wa 
Global Fund wa Wizara hiyo,  Mukajungu 
Kamuzora.

Serikali yaomba msaada vifaa tiba Global fund 

Na Maulid Mmbaga

MAKAMU wa Rais, Dk. Philip Mpango, 
ametoa rai kwa taasisi zenye jukumu 
la ulinzi na usimamizi wa rasilimali za 
Bonde la mto Nile (Nile Besin Initiative, 
NBI) kusimamia sera, sheria, na taratibu 
zilizokubaliwa na nchi wanachama ili 
kuhakikisha mto huo unaleta maende-
leo kwa wote.

Alitoa rai hiyo jana mkoani Dar es Sa-
laam wakati akihutubia katika mkutano 
wa maadhimisho ya 16 ya NBI, na kwam-
ba taasisi hizo pia ni muhimu zifuatilie 
hali ya ikolojia ya mto huo na kufanya 
utafiti ili kubaini, kudhibiti na kuzuia 
uchafuzi kutoka maeneo yanayozungu-
ka bonde hilo.

Alisema dunia nzima inakabiliwa na 
mabadiliko ya tabianchi ambayo ya-
naathiri sekta mbalimbali za kiuchumi 
na maendeleo ya nchi ya Bonde la Mto 
Nile, huku akisisitiza kwamba kuna haja 
ya nchi zote za bonde hilo kuwa makini 
katika kukabiliana na changamoto zina-
zotokana na mabadiliko ya tabianchi ili 
kuhakikisha hayaathiri maendeleo ya 
mto huo.

“Ili Bonde la Mto Nile liendelee kuwa 
salama ni muhimu nchi zetu zijidhatiti 
katika kulinda vyanzo vya maji vinavy-
ochangia uhai wa Mto Nile, pamoja na 
hayo yote naendelea kusisitiza kuwa 
ushirikiano ndiyo njia bora zaidi katika 
kusimamia kwa amani rasilimali zetu za 
maji, alisema na kuongeza.

“Ushirikiano wenye tija na kuamini-
ana ndiyo msingi wa kuanzisha mifumo 
ya pamoja ya usimamizi ikiwamo kuwa 
na mawasiliano rasmi, kubadilishana 
takwimu, taarifa na mipango ya usi-

mamizi, kuwa na mipango ya pamoja 
ya maendeleo na utunzaji wa mifumo 
ya ikolojia na mazingira na kujenga uw-
ezo wa wataalamu wetu ya pamoja ka-
tika nyanja mbalimbali za usimamizi wa 
rasilimali za maji,” alisema Dk. Mpango.

Aliongeza kuwa hayo yote ni muhimu 
kuyazingatia katika kuhakikisha wanazi-
tumia fursa zitokanazo na bonde la mto 
Nile kwa faida yao wote huku wakiwa 
na amani, akidai kuwa nchi wanachama 
wanajukumu la kuhakikisha wanafikia 
malengo yao ya ushirikiano waliyoji-
wekea kwa ajili ya maendeleo ya kijamii 
na kiuchumi kupitia rasilimali za maji 
ya mto huo. Aidha, alieleza kuwa miaka 
20 iliyopita walianza safari ya kuanzisha 
kamisheni ya bonde la mto Nile kupitia 
mkataba wa ushirikiano wa bonde hilo 
akibainisha kuwa ulisainiwa na kuridhi-
wa na baadhi yao, akidai kwamba hadi 
sasa hawajafanikiwa kuunda chombo 
hicho.

Pia kutokana na hilo alitoa rai kwa 
nchi wanachama kubeba ajenda hiyo 
kama ajenda kuu katika ushirikiano 
wao. Alidai kuwa Tanzania inaamini 
kwamba uwepo wa kamisheni utaima-
risha juhudi zao za pamoja katika usi-
mamizi endelevu na wa pamoja na 
matumizi ya usawa na uendelezaji wa 
rasilimali za maji za bonde la mto Nile.

“Kupitia kamisheni hiyo fursa ny-
ingi zitafunguka na tutakuwa tunatuma 
ujumbe kwa ulimwengu na wadau wa 
mto naili kuwa sasa tuna nia ya dhati ya 
kutaka kushirikiana zaidi, na kwa muk-
tadha huu ingependeza sana mwaka 
ujao 2023 wakati tutakapokuwa tukia-
dhimisha miaka ya siku ya Bonde la Mto 
Nile tutakuwa na kamisheni ya mto Nile.

“Mimi naamini tukiamua jambo hili 
linawezekana lakini kipekee sana nina-
wasihi kila nchi mwanachama wa Nile 
Besin Initiotive, (NBI) kuweka msukumo 
wa pekee kwanza kukuza vyanzo vya 
maji, kupanda miti na kufanya usafi wa 
kuzuia utupaji hovyo wa taka ngumu na 
maji taka (hard solid and liguid waste,” 
alisisitiza Dk. Mpango.

Alikumbusha kuwa dhima ya ush-
irikiano wa nchi wa bonde la mto Nile 
imejengwa katika falsafa ya mto mmoja 
watu wamoja na dira moja, aliendelea 
kusisitiza kwamba umoja wao unatoa 
dira moja, nafasi kwa nchi wanachama 
kuimarisha mfumo wa ushirikiano 
ambao unachochea maendeleo na usi-
mamizi bora wa rasilimali za bonde hilo 
kwa faida ya wote.

Alisema mafanikio ya nchi wanacha-
ma wa mto Nile katika nyanja za kiu-
chumi na kijamii ni mafanikio ya Afrika 
zima, hivyo alisisitiza kuwa ni muhimu 
kwa wote kuendelea kuzingatia mka-
taba wa ushirikiano wa bonde hilo kwa 
maslahi mapana ya kikanda na bara kwa 
ujumla.

Balozi wa Kenya nchini, Dan Kazungu, 
alitoa wito kwa nchi wanachama kuima-
risha ushirikiano katika masuala mbal-
imbali yanayohusu utunzaji wa rasilima-
li maji katika mto huo ili kuleta uwiano 
katika manufaa yanayotokana na bonde 
hilo.

Mwakilishi kutoka Rwanda, Verdiane 
Nyiramana, alisema ushirikiano katika 
miradi na sera itasaidia kuleta maende-
leo kwa nchi wanachama na wananchi 
kwa kunufaika kwa kupata fursa mbal-
imbali zinazotokana na Bonde la Mto 
Nile.

Askari wa Jeshi 
la Zimamoto na 
Uokoaji, wakisaidia 
kuwaokoa wafan-
yakazi wa benki 
ya NMB, tawi la 
Mkwawa, mjini 
Iringa jana, wakati 
wa zoezi la uti-
mamu na utayari 
wa kukabiliana na 
majanga maeneo ya 
kazi, lililofanyika 
kwa kushirikiana 
na Jeshi la Polisi na 
benki hiyo. PICHA: 
FRANCIS GODWIN
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MAONI & UCHAMBUZI

JUZI Waziri wa Habari, Mawasiliano na Tekonolojia ya Habari, 
Nape Nnauye, alisema moja ya maboresho ya Sheria ya Huduma 
za Habari, 2016, ni kutofungia chombo cha habari bali mwandishi 
aliyeandika habari yenye utata.

Alisema kinapofungiwa chombo cha habari ni hasara kwa nchi, 
pia inaathiri wengi ambao hawahusiki kama wafanya usafi na wau-
zaji wa magazeti na ndiyo maana wanaona sasa ni muhimu kushu-
ghulika na mwandishi.

Tunampongeza waziri kwa kuona hilo kwa kuwa kufungia vy-
ombo vya habari kumesababisha hasara hata kwa serikali yenyewe 
ambayo ingekusanya mapato kutoka kwa kampuni za wafanyaka-
zi walioajiriwa, lakini pia wategemezi au maskini waliongezeka.

Kilio cha wadau wa habari na taasisi zake kimekuwa kikubwa 
muda mwingi, na wengi wamepinga uamuzi wa kufungia chombo 
kizima cha habari, lakini sasa linakuja jambo jingine la kumwadhi-
bu mwandishi aliyeandika kilichosababisha matatizo.

Taasisi za wanahabari zimepaza sauti ikiwamo kuchambua she-
ria hiyo na nyingine zinazosimamia tasnia ya habari nchini, kwa 
kuainisha faida na hasara za baadhi ya vifungu, kwa namna gani 
vinaminya uhuru wa vyombo vya habari na kutoa mapendekezo 
ya nini kifanyike.

Tunatambua kuwa Nape alikuwa waziri kwenye wizara hiyo hiyo 
wakati sheria hiyo inatungwa, alikaa kando kwa muda tunaamini 
alipata nafasi ya kutathmini, kujitathimini na kuona namna sheria 
inavyofanya kazi. Lakini tunaamini alisikia kilio cha wadau wengi 
kuhusu sheria hiyo, na tunaamini hata sasa atatoa nafasi kwa wa-
dau wote wa habari (taasisi za habari zaidi ya 12 na wanahabari 
wenyewe) kuzungumza naye, kuhusu mambo mbalimbali ambayo 
kimsingi yanakwaza utendaji kazi wao.

Tunakubalinana kuwa kufungia chombo cha habari ni kuumi-
za wengi, lakini lazima sasa tunapofikia uamuzi wa kumfungia 
mwandishi tuufahamu utendaji kazi wa vyombo vya habari.

Kwa mujibu wa utendaji wa vyombo vya habari kwenye gazeti, 
mwandishi hana mamlaka ya kuamua kichwa maudhui ya habari 
yake wala kichwa  cha habari zaidi atapendekeza tu, lakini siyo la-
zima kitumike hicho.

Aidha, mwandishi wa habari hana mamlaka ya habari yake itoke 
ukurasa gani, kwa uzito gani na eneo gani, hawezi kuamua ipi ikae 
mbele au wapi, yote jukumu la wahariri.

Wajibu wa mwandishi wa habari unaanzia kwenye kupewa kazi 
ya kufanya au kuwa na wazo la kutekeleza ambalo atajadiliana na 
mhariri, ndipo ataendelea kukusanya taarifa na zitakapokamilika 
atatakiwa kurudi tena kwa mhariri aliyempa kazi kwa mrejesho 
ndipo watakubaliana cha kuandika.

Habari inapotoka mikononi mwa mwandishi ni mali ya chombo 
cha habari na ndiyo maana walioajiriwa hawaruhusiwi kupeleka 
kwenye chombo zaidi ya kile alichoingia nacho mkataba, lakini 
kwa ambaye hajaajiriwa baadhi ya vyombo hawataki wasambaze 
kwingine kwa kuwa kuna mashindano ya kibiashara.

Mwandishi anapokabidhi habari kwenye chombo cha habari 
kupitia mhariri ambaye kitaalam anatambulika kama (gate keep-
er) kazi yake ni kuisoma kuangalia matakwa ya sheria, kanuni, sera 
ya chombo cha habari na weledi wa taaluma kabla ya kuruhusu 
itoke kwenye chombo cha habari.

Ndani ya chombo cha habari kuna kikao cha uhariri ambacho 
hukutana asubuhi kwa ajili ya kupanga mipango ya siku hiyo 
kwamba gazeti litoke na habari gani, kisha kikao cha jioni hujadili 
zote zilizopatikana na kuamua kitu gani kiongezwe au kipungu-
zwe ili kuhakikisha inakidhi vigezo muhimu.

Kwa mtiririko huo haitoshi kumwadhibu mwandishi mwenyewe 
kwa kuwa mhariri wake anabeba dhamana anapaswa kujiridhisha 
na maudhui yote anayoletewa kama yanakidhi matakwa ya kishe-
ria, kitaaluma na sera ya chombo husika.

Na Sabato 
Kasika

Wanaohujumu mikopo ya 
halmashauri wanangoja nini?

 Muungwana Lazima Nilonge

Lakufungia mwandishi 
liangaliwe kwa makini
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Meneja Usambazaji na Masoko: Emmanuel Lyimo, 0716 500500
Mapokezi: 0745 700710
Matangazo:  0782 253676
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HALMASHAURI zinatenga 
asilimia10 ya mapato ya  nda-
ni, kwa ajili ya kutoa mikopo 
kwa wanawake, vijana na wa-
naoishi na ulemavu.

Katika mgawanyo huo  
wanawake na vijana hupata 
asilimia nne  wakati asil-
imia  mbili ni kwa wanaoishi  
na ulemavu  ili kufanyia shu-
ghuli mbalimbali za ujasiri-
amali na biashara mijini na 
vijijini.

Kabla ya kutolewa mikopo, 
halmashauri hutoa tangazo 
kwa umma na kuvitaarifu 
vikundi vya walengwa am-
bavyo vimesajiliwa kuhusu 
kuwapo fedha zilizotengwa 
kwa ajili yao. 

Hata hivyo, kumekuwapo 
na malalamiko kutoka kwa 
baadhi ya walengwa wakidai 
kuzungushwa wanapohitaji 
mikopo hiyo na wengine ku-
watuhumu baadhi ya watum-
ishi wa halmashauri kuwa na 
‘vikundi hewa’.

Aidha, hudaiwa kuwa 
baadhi ya watumishi hao 
hutumia vikundi hivyo ku-
jikopesha fedha hizo huku 
walengwa wakikosa na ku-
sababisha waone kuwa wa-
natengwa kwenye mikopo 
hiyo.

Kilio cha ubadhirifu wa 
fedha za mikopo inayotolewa 
na halmashauri kwa vikundi 
hivyo, hivi karibuni kilifika 
bungeni, ambapo sasa wa-
dau wanashauri sekta binafsi 
zihusishwe katika kamati za 
mikopo na utoaji elimu ya 
biashara ili kuondokana na 
tatizo hilo.

Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi 
ya Rais (TAMISEMI), David 
Silinde, anakiri  kuwapo uba-
dhirifu katika mikopo hiyo, 

na kufafanua kuwa wanaku-
sudia kubadili sheria na ka-
nuni za mikopo hiyo inayoto-
kana na asilimia 10 ya mapato 
ya ndani ya halmashauri.

Anasema, serikali italeta 
marekebisho ya sheria na ka-
nuni za jinsi ya utoaji wa fed-
ha hizo kwenye halmashauri  
na kwamba imesikia kilio  
cha wabunge na kuwa, in-
awezekana mfumo wa sasa si 
rafiki.

Kwa kauli hiyo ya Naibu Wa-
ziri, ni vyema hatua hiyo ya 
marekebisho ikaharakishwa 
ili walengwa wanaondokane 
na kilio hicho cha muda mre-
fu cha kukosa mikopo bila 
sababu za msingi.

Wabunge wamejadili kwa 
kina wakilalamikia ubadhiri-
fu wa fedha hizo na kuitaka 
serikali isitishe mikopo hiyo, 
kwa kuwa imetengeneza mi-
anya ya rushwa na ufisadi 
kwenye halmashauri.

Hivyo ni kweli kwa mazin-
gira hayo na jinsi hata baa-
dhi ya walengwa wamekuwa 
wakilalamika, kuna haja ya 
kuchukua hatua ambazo zita-
saidia kumaliza tuhuma hizo 
ili walengwa wanufaike.

Inaelezwa kuwa katika 
utaratibu huo wa kukope-
shana huku walengwa waki-
achwa pembeni, umekuwa 
ukisababisha kutorejeshwa 
kwa mikopo na hivyo kuk-
wamisha juhudi za serikali 
za kukwamua makundi hayo 
kiuchumi.

Kila mara wito umekuwa 
ukitolewa wa kuwataka 
walengwa kuchangamkia 
mikopo hiyo, lakini wan-
apokutana na vikwazo vya 
aina hiyo, ni wazi kwamba 
wanaweza kukwama na hati-

maye kukata tamaa.
Ninaamini, walengwa 

wakipewa mikopo, kuna 
uwezekano wakairejesha 
kwa wakati na hivyo kusaidia 
mzunguko wa fedha hizo 
kuwafikia wengine ambao 
watakuwa kwenye foleni ya 
kusubiri kukopeshwa.

Lakini pia kelele za 
wabunge kuhusu ubadhirifu 
wa fedha hizo zingewashtua 
wale ambao wamekuwa wak-
ijihusisha na mchezo huo na 
kuuacha ili taratibu zichukue 
nafasi yake badala ya kutumia 
njia ya mkato.

Kwa ujumla fedha hizo zi-
natakiwa kuwa mkombozi wa 
kuinua pato la maisha kwa 
wananchi kama ilivyokusudi-
wa, lakini kwa ujanja unao-
daiwa kufanywa na watumi-
shi wachache, lengo haliwezi 
kufikiwa.

Bila kuwapo kwa hatua 
madhubuti za kukabiliana 
na kile ambacho kimeku-
wa kikilalamikiwa, ni wazi 
kwamba fedha hizo hazi-
taweza kubadilisha maisha 
ya walengwa ambao ni wa-
nawake, vijana na watu we-
nye ulemavu.

Inaumiza kusikia madai 
kwamba fedha hizo zinaishia 
mikononi mwa watendaji na 
watumishi wachache badala 
kuwakopesha walengwa ili 
waweze kujikomboa kimai-
sha kupitia mikopo ya hal-
mashauri zao.

Hivyo ni vyema mikopo 
hiyo ya halmashauri ikawanu-
faisha walengwa, ili kuondoa 
malalamiko na tuhuma za 
muda mrefu ambazo zinawa-
gusa baadhi ya watendaji na 
watumishi kwamba wanajin-
ufaisha wao. 



Jumatano Februari 23, 2022 7

Habari kitaifa

WCF yawezesha 
wasioona 
machapisho
Na Mwandishi Wetu, DODOMA

MFUKO wa Fidia kwa Wafan-
yakazi (WCF) umeikabidhi Jumui-
ya ya Maendeleo kwa Wasioona 
Tanzania (TAB) machapisho ya 
nukta nundu pamoja na fimbo 
nyeupe katika kuunga mkono 
maendeleo ya watu wenye mahi-
taji maalumu. 

Makabidhiano hayo yalifanyika 
jijini Dodoma wakati wa maa-
dhimisho ya Siku ya maandishi ya 
nukta nundu  ambapo mgeni rasmi 
alikuwa ni Waziri wa Elimu, Say-
ansi na Teknolojia, Prof. Adolph 
Mkenda. 

Mkurugenzi Mkuu wa WCF, 
Dk. John Mduma, alisema ka-
tika kutekeleza majukumu yake, 
WCF imeendelea kushirikiana na 
makundi maalumu wakiwamo 
watu wasioona kwenye masuala 
mtambuka ikiwemo elimu. 

“Tunatambua kuwa kundi hili 
linakabiliana na changamoto ya 
kupata taarifa kwani machapisho 
mengi hutolewa katika maandishi 
ya kawaida, WCF imechapisha 
miongozo inayotoa elimu ya 
fidia kwa wafanyakazi kwa nukta 
nundu (braille) kwa ajili ya wale 
ambao hawawezi kusoma maandi-
shi ya kawaida.” alifafanua. 

Alisema mfuko unatambua 
wanachama wasioona ni miongoni 
mwa wadau muhimu sana chini 
ya Wizara ya Kazi, Vijana, Ajira 
na Watu wenye Ulemavu ambao 
wapo katika kada mbalimbali 
nchini kote na miongoni mwao ni 
waajiriwa wa sekta ya umma na 
sekta binafsi. 

Zaidi ya machapisho hayo, WCF 
imekabidhi pia fimbo nyeupe 
ili kuwarahisishia kundi hilo 
utekelezaji wa majukumu ya kila 
siku katika kujenga uchumi wa 
Taifa letu. 

Prof. Mkenda aliipongeza 
WCF kwa kushirikiana na kundi 
hili maalum kwani hatua hiyo 
inaendana na nia ya Rais Samia 
Suluhu Hassan ya kuzitaka Taasisi 
za Umma kuboresha huduma na 
kuleta maendeleo kwa wananchi. 

Alisema kuwa Serikali ipo katika 
hatua za mwisho za uchapaji vita-
bu vya maandishi ya nukta nundu 
kwa shule za sekondari pamoja 
na  wanafunzi wasioona kuanzia 
kidato cha kwanza hadi cha nne 
kwa masomo ya sanaa, sayansi, 
biashara na elimu ya awali. 

Meneja wa Shirika la ugavi la umeme nchini (TANESCO), mkoa wa Arusha,  Herini Muhina, akizungumza na wananchi wa Kata ya Terati, 
Wilayani Arusha, kuhusu zoezi la kuwaunganishia umeme wateja 73 waliofanya malipo yao linalitarajiwa kukamilika ndani ya wiki hii. 
PICHA: WOINDE SHIZZA

Na Augusta Njoji, DODOMA

SERIKALI imesema hadi sasa vi-
tambulisho vya wajasiriamali wadogo 
(machinga) milioni 1.6 vimetolewa 
huku milioni 2.1 bado wakiwa hawaja-
patiwa vitambulisho hivyo.

Aidha, imewaonya kuacha kutumika 
kwa maslahi ya watu binafsi na badala 
yake wajikite kwenye shughuli za  ku-
jikwamua kiuchumi.

Katibu Mkuu wa Wizara ya Maen-
deleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake 
na Makundi Maalumu, Dk. Zainabu 
Chaula, aliyasema hayo jana alipoku-
wa akifungua  kikao kati ya wizara na 
viongozi wa   Shirikisho la Umoja wa 
Machinga nchini kilichofanyika jijini 
hapa.

Alisema kwa sasa serikali inaendelea 
na mikakati ya kuwapatia vitambu-
lisho vyao  wajasiriamali milioni   2.1 
waliobaki.

“Taarifa zilizopo mpaka sasa vitam-
bulisho vilivyotolewa ni milioni 1.6 kati 
ya machinga milioni 3.7 waliopo. Sasa 
tunataka hawa waliobaki milioni 2.1 
tunawapataje kuwapa vitambulisho 
ndiyo maana tunatembea na Ofisi ya 
Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mi-
taa (TAMISEMI) ili watuambie mchaka-
to ulikuwaje tuukimbize maana hili ni 
kundi kubwa,”alisema.

Dk. Chaula alibainisha kuwa mifumo  
ya serikali ni endelevu, hivyo pamoja 
na kuhamishiwa kwenye wizara hiyo 
kutoka TAMISEMI, wataendelea ku-
tambuliwa.

“Suala la kutambuliwa si kwamba wa-
likuwa hawatambuliwi. Walitambuliwa 
na walipata usaidizi wote unaostahili 
isipokuwa kwa sababu imeanzishwa 
wizara mpya yenye mambo mahususi,” 
alisema.

Kuhusu kutumiwa, Dk. Chaula 
alisema: “Kundi hili ni kubwa, hivyo 
wasitumiwe kwa aina yoyote badala 
yake wafanye kazi ya kujikwamua kiu-
chumi. Hatutakuwa na mgogoro wow-
ote na machinga zaidi ya kufanya kazi  
kwa pamoja katika ustawi wa nchi 
yetu.”

Akizungumzia Sh. bilioni tano zilizo-
tolewa na Rais Samia Suluhu Hassan 
kwa ajili ya kundi hilo, Katibu Mkuu 
huyo alisema zimeelekezwa kwe-
nye kuboresha miundombinu yao na 
kwamba TAMISEMI wanaendelea kul-
ishughulikia hilo.

“Ule mgawanyo ulishatolewa kwa 
ajili ya kuonyesha miundombinu na 
mchakato unaendelea.  Nina imani 
tukimaliza haya tutajua tunatokaje 
TAMISEMI wataendelea na uratibu,” 
alisema.

Naibu Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, 

Amon Mpanju, alisema kikao hicho 
cha siku mbili   ni cha kupokea kundi 
hilo kutoka TAMISEMI na watapitishwa 
kwenye masuala ya uongozi, namna 
wanavyojiongoza, mifumo na mbinu 
mbalimbali za mawasiliano,pamoja na 
sheria,taratibu na kanuni za kuongoza 
umoja wao.

Naye Mwenyekiti wa Shirikisho hilo, 
Ernest Matondo,   alisema wanakabil-
iwa na kero ya miundombinu kwenye 
masoko na hivyo kuomba mchakato 
wa matumizi ya Sh. bilioni tano zilizo-
tolewa na Rais Samia uharakishwe ili 
wafanye biashara kwenye mazingira 
mazuri.

“Miundombinu kwenye masoko 
haijakaa vizuri kwa kuwa kuna fed-
ha tumeambiwa zimetengwa kwa 
ajili ya miundombinu ya machinga. 
Tunaomba sasa ziruhusiwe ziende 
kwenye miundombinu ili machinga  
wafanye kazi katika mazingira mazuri,” 
alisema.

“Nimpongeze Mheshimiwa Rais 
kwa kulitambua kundi hili maalum 
na kutupatia wizara. Hili ni jambo la 
kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. 
Nishukuru benki ya  NMB kwa kuten-
ga Sh. bilioni 200 kwa ajili ya waja-
siriamali kukopeshwa ndani ya miaka 
mitano na tayari tumeshatia saini 
makubaliano,”alisema.

Machinga milioni 2 bado 
kupewa vitambulisho 

Na Sabato Kasika 

VIONGOZI  wa Bodi ya Cha-
ma cha M

singi cha Ushirika umoja cha 
mjini Liwale, mkoani Lindi, 
kimejitosa kwenye kampeni ya 
kuhamasisha wanachama wa 
chama hicho kupata chanjo ya 
UVUKIO-19.

Mwenyekiti wa chama hicho, 
Hassan Myao alisema walianza 
kampeni hizo Desemba mwa-
ka jana mara baada ya wao 
kupata chanjo hiyo na sasa 

wanaelekeza nguvu kwa wa-
nachama wao. “Tunaendesha 
kampeni hiyo na wale ambao 
wanakuwa tayari kuchanjwa, 
wanatuambia, nasi tunafikisha 
ujumbe kwa watu wa chanjo 
wanawafuata huko vijijini ili 
kuwachanja,” alisema Myao.

Alisema, kampeni yao im-
esaidia kubadilisha mawazo 
ya baadhi ya wanachama am-
bao awali walikuwa wakiiona 
chanjo kama kitu cha hatari, 
ambapo sasa wameanza kuji-
tokeza kuchanja.

“Hata mimi nilikuwa sitaki 
kabisa kusikia chanjo ya co-
rona, lakini baada ya kuelim-
ishwa nikaelewa, nikawae-
limisha wajumbe wote nane 
wa bodi tukachanjwa,   na 
sasa tunaelekeza nguvu kwa 
wanachama,”alisema.

Alisema chama hicho kina 
wanachama 1042 ambao wengi 
wao wanaishi vijiji mbalimbali 
vya wilaya ya Liwale, na kwam-
ba mwanachama ambaye 
anayekuwa tayari kuchanjwa 
anapiga simu ili watu wa afya 

waende kumchanja.
“Mwanachama anapiga simu 

kwetu nasi tunafikisha taarifa 
kwa watu wa afya na kuwale-
keza aliko na wakati mwing-
ine watu wanachanjwa wak-
iwa shambani au nyumbani 
kutegemea watakutwa katika 
mazingira gani,” alisema.

Alisema, ingawa si jukumu 
lao kujua idadi ya watu wali-
ochanjwa, lakini anaamini 
kuwa katika mkutano mkuu 
wa mwaka wa chama hicho 
unaotarajiwa kufanyika mwezi 

ujao, watakuwa na la kusema 
kuhusu chanjo. Mwenyekiti 
huyo alisema, chanjo ni hi-
ari, na kwamba inawezekana 
wakawapo wale wanaotaka 
kuchanja, lakini wakawa ha-
wajapata taarifa sahihi kuhusu 
umuhimu wa kuchanja.

“Hivyo, busara inanielekeza 
kwamba kuna kuwa na haja 
ya kuulizana jambo hilo, na 
ikiwezekana, basi chanjo zi-
letwe kwenye mkutano huo, 
ili mwanachama atakayekuwa 
tayari achanjwe,” alisema.

Ushirika wajitosa hamasa chanjo  UVIKO-19
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Na Kulwa  Mzee

UPELELEZI wa kesi inayomkabili 
aliyekuwa Mkurugenzi wa Miradi wa 
Mabasi Yaendayo Haraka (UDART), 
Robert Kisena na wenzake, bado hau-
jakamilika licha ya kwamba imepita 
miaka mitatu tangu ilipoanza.

Kutokana na hali hiyo, Mahakama 
ya Hakimu Mkazi Kisutu   , imeuta-
ka upande wa Jamhuri kuharakisha 
upelelezi kwa kuwa ni muda mrefu 
sasa. 

Hakimu Mkazi Mkuu Ritha Tarimo 
alitoa amri hiyo jana wakati kesi hiyo 
ilipotajwa mbele yake na washtakiwa 
wote walikuwapo.

Upande wa Jamhuri walidai upele-
lezi unaendelea wakiwa katika hatua 
za mwisho na  waliomba tarehe ny-
ingine ya kesi kutajwa.

“Harakisheni upelelezi ukamilike. 
Ikifika  Mei kesi itakuwa na miaka mi-
tatu upelelezi haujakamilika,” alise-
ma Hakimu Tarimo na kuahirisha kesi 
hadi Machi 23, mwaka huu.

Washtakiwa katika kesi hiyo, mba-
li na Kisena ni mkewe Florencia 
Mashauri,   Kulwa Kisena, Charles 
Newe na Chen Shi.

Kisena na wenzake waliondolewa 
mashtaka ya kutakatisha fedha Sep-
temba 13,  2019 na kubakiwa na mash-
taka ya uhujumu uchumi   ikiwamo 
kusababisha hasara ya Sh bilioni 2.4   
kwa kampuni hiyo.

Katika hati mpya washtakiwa hao 
wanakabiliwa na mashtaka 15 kati 
ya 19 ikiwamo kughushi, kujipatia 
fedha kwa njia ya udanganyifu na 
kuisababishia Udart hasara ya Sh   
2,414,326,260.70.

Inadaiwa  kuwa kati ya Oktoba 2012 
mpaka Mei 31, 2018 washtakiwa wana-
daiwa kutenda makosa hayo.

Inadaiwa kati ya Januari Mosi, 2011 
na Mei 31,2018 katika maeneo  tofauti 
wakiwa na watu wengine waliratibu 
shughuli za kiharifu huku wakijua ku-
fanya hivyo ni kosa la kisheria.

Kati ya Januari Mosi ,2015 na De-
semba 31,2017 inadaiwa kuwa  katika 
eneo la Jangwani, washtakiwa hao 
wakiwa na Mkurugenzi wa Kampuni 
ya Zenon Oil Gas Limited, walijenga 
kituo cha mafuta kinachoitwa Zenon 
Oil and Gas katika karakana ya kam-
puni ya UDART bila kuwa na kibali ku-
toka Mamlaka ya Uthibiti wa Huduma 
ya Nishati na Maji (EWURA).

Pia ilidaiwa kati ya Januari Mosi, 
2015 na Desemba 31,2017 katika eneo 
la Jangwani jijini Dar es Salaam, 
washtakiwa wakiwa na wakuru-
genzi wa kampuni hiyo kwa pamoja 
walianzisha biashara ya kuuza mafuta 
ya petroli katika eneo ambalo hali-
jaruhusiwa.

Shtaka lingine, inadaiwa kati ya Mei 
25,2015 na Desemba 31, 2016 katika jiji 
la Dar es Salaam washtakiwa Robert 
Kulwa, Charles na Frolencia wakiwa 
na lengo la kuficha uhalisia waliiba   
mafuta yenye thamani ya Sh 1, 216, 
145, 374 kwa kuyauza wakati wakijua 
mafuta hayo ni mali ya UDART.

Inadaiwa kati ya Mei 25, 2015 na 
Desemba 31, 2016 jijini Dar es Salaam 
kwa makusudi waliisababishia hasara 
UDART ya Sh 2.414, 326, 260.70.

Washtakiwa wanadaiwa Juni 8,2016 
katika Benki ya NMB tawi la Benki 
House lililopo Ilala jijini Dar es Sa-
laam Robert na Chen walijipatia Sh 
Milioni 594.9 mali ya mradi huo.

Katika shtaka la mwisho, washtak-
iwa wote wanadaiwa kuwa kati ya 
Mei 25,2015 na Desemba 31,2016 wali-
isababisha hasara ya Sh. bilioni 2.4. 

Kesi ya vigogo UDART miaka
mitatu upelelezi bado kabisa

Katibu wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi (NACTVET), Dk. Adolf Rutayuga 
(kushoto), akizungumza na waandishi wa habari, jijini Dar es Salaam jana, kuhusu mabadiliko ya jina la baraza 
hilo ambalo awali lilikuwa likifahamika  kama Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE). Kulia ni Mkurugenzi 
wa Habari, Utafiti  na Mipango wa Baraza hilo, Dk. Marcelina  Bailwake, na Mwanasheria wa Baraza, Rosemary 
Muze. PICHA: JUMANNE  JUMA.

Na Mary Geofrey

BARAZA la Taifa la Elimu ya Ufundi 
(NACTE) limefanyiwa maboresho ya 
sheria mbalimbali za Bunge Namba 4 
ya Mwaka 2021, iliyorekebisha Sheria 
ya Baraza, Sura 129 na kubadili jina na 
kuwa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi 
na Mafunzo ya Ufundi Stadi (NACTVET)

Katibu Mtendaji wa NACTE, Dk. Adolf 
Rutayuga, akizungumza na waandishi 

wa habari jana mkoani Dar es Salaam, 
alisema mabadiliko hayo madogo ya-
meliongezea baraza majukumu.

“Baraza limeongezewa jukumu la 
urekebu na udhibiti ubora wa mafunzo 
ya ufundi stadi ambayo awali yalikuwa 
yakifanyika chini ya Mamlaka ya Elimu 
na Mafunzo ya Ufundi Stadi (VETA),” 
alisema Dk. Rutayuga.

Alisema lengo la marekebisho hayo 
ni kuongeza ufanisi katika usimamizi, 

urekebu na udhibiti ubora wa elimu 
na mafunzo ya ufundi stadi yanayo-
tolewa nchini. Kutokana na mabadiliko 
hayo ya sheria, jukumu la urekebu na 
udhibiti ubora wa mafunzo ya ufundi 
stadi yamehamishiwa rasmi kutoka 
VETA na kupelekwa NACTVET.

Dk. Rutayuga pia alisema kuanzia 
sasa maombi yote ya usajili wa vyuo 
au vituo vya mafunzo ya ufundi stadi 
yawasilishwe NACTVET ambako maju-

kumu haya yamehamishiwa.
“Baraza pia linatoa wito kwa vituo 

au vyuo vyote vilivyosajiliwa kutoa 
mafunzo ya ufundi stadi kuendelea 
kuendesha mafunzo hayo kwa mujibu 
wa sheria, taratibu na kanuni zilizopo.

Baraza litaendelea kushirikiana na 
wadau wote, ikiwa ni pamoja na vyuo 
katika kuendeleza na kukuza utoaji wa 
elimu bora kwa ajili ya maendeleo ya 
taifa letu,” alisisitiza.

NACTE yaongezewa majukumu elimu ufundi 

Askofu awaamsha 
vijana usingizini 
Na Renatha Msungu, DODOMA

ASKOFU wa Kanisa la Kiinjili la Ki-
lutheli Tanzania (KKKT)  Dayosisi ya 
Dodoma, Amon Kinyunyu, amewa-
taka vijana wasio na ajira kujiepusha 
na kuacha kukaa vijiweni kwa kuwa 
wanadumaza akili, hivyo kushindwa 
kujikwamua kiuchumi.

Kinyunyu aliyasema hayo jana 
alipokuwa akifungua Mkutano wa 
Vijana wa Ushiriki, Ujenzi na Utun-
zaji wa Amani, kupitia uhusiano wa 
kiuchumi

na kitamaduni kwa maendeleo 
endelevu, uliofanyika jijini hapa.

Alisema vijana wanapaswa kuacha 
fikra za kukaa vijiweni kupoteza 
muda kuzungumza mambo yasiyo-
faa ambayo yanachangia kuwad-
umaza

akili ya kubuni miradi mbalimbali 
ya msingi ya kufanya, ambavyo 
itawafanya wajikwamue kiuchumi.

“Nawaomba vijana jengeni tabia 
ya kujituma na kuacha kukaa 
vijiweni kujadili masuala yasiyo ya 
msingi. Fanyeni kazi kwa bidii ili 
kupunguza

malalamiko yanayochangia uvun-
jaji wa amani kati yenu,” alisema 
Askofu Kinyunyu.

Pia alisema wajibu walio nao vija-
na hivi sasa ni kulinda amani iliyopo 
na kutumia nguvu zao kufanya kazi 
ambazo zitasaidia kuleta maendeleo

kwao na kwa taifa.
Pamoja na hayo, alisema wana-

paswa pia kutumia fursa zilizopo 
na elimu waliyopata darasani kama 
chachu ya kubuni miradi mbalimbali 
ya maendeleo.

Naye Mwakilishi wa Mwenyekiti 
wa Kamati ya Amani mkoani hapa, 
Sheikh Kisusu Mwangonga,  
aliwataka vijana kuwa na  
sauti moja katika utekelezaji wa 
maendeleo ili kudumisha amani 
iliyopo nchini.

Alisema vijana hawana sababu 
ya kutoa maneno machafu mbele 
ya jamii kama hawana uhakika 
nayo,isipokuwa wanatakiwa kuelim-
ishana na kujengea uwezo wenzao 
ambao hawana uelewa na jambo 
linalozungumziwa kuhusu amani na 
maendeleo yaliyopo.

Mmoja wa washiriki wa semina 
hiyo, Samuel Mahazi, alisema vijana 
wanapaswa kuamka na kutumia 
teknolojia kwa ajili ya

kuleta maendeleo katika taifa.
 “Naomba vijana wenzangu tutum-

ie mafunzo haya kama chachu ya 
kwenda kubadilika katika ufanyaji 
wa maendeleo. Tusitumie teknolojia 
hiyo

kufanya maovu. Nafasi tuliyopewa 
vijana na serikali tuitumie vizuri 
ili kuchagiza maendeleo yanay-
ofanywa na serikali,” alisema.
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TANESCO sasa kuvuna 
bil. 5/- GGML  kila mwezi

Na Sabato Kasika 

Mbunge wa Kinondoni Dar es 
Salaam, Abbas Tarimba, amei-
taka jamii kutojitenga na vita 
dhidi ya unyanyasaji na udhal-
ilishaji wa kingono badala yake 
iungane na wadau wanaoende-
sha kampeni za kutokomeza vi-
tendo hivyo.

Tarimba alisema hayo juzi 
wakati akifungua warsha 
ya kutoa mrejesho wa awali 
kuhusu utekelezaji wa mradi 
wa majaribio ya kukabilina na 
ukatili wa kingono unaofanyika 
katika kata za Makumbusho na  
Mwananyamala  wilayani   
humo.

Mradi huo unatekelezwa na 
Kituo cha Haki za Binadamu 
(LHRC), kwa kushirikiana na 
Shirika la Maendele la Japan 
( JICA), ambapo jana ulifanyika 
mrejesho huo ulioshirikisha wa-

dau mbalimbali.
Akifungua warsha hiyo, 

mbunge huyo alisema vitendo 
hivyo vimekithiri na kwamba 
baadhi ya watu wanadhani vina-
paswa kudhibitiwa na kundi 
fulani, hali ambayo inachangia 
kufanya viendelee kuwapo.

“Wito wangu ni kwam-
ba   jamii isijitenge na vita 
dhidi ya vitendo hivi, kila 
mmoja kwa nafasi yake ashiriki 
kwa kukemea na hata kutoa  
taarifa kwa vyom-
bo vya dola ili hatua  
zichukuliwe,” alisema Tarimba.

Mbunge huyo pia aliwaomba 
viongozi wa dini kupenyeza 
ujumbe unaosaidia kuepuka vi-
tendo hivyo, wanapokuwa kati-
ka nyumba za ibada, ili kusaidia 
jamii kubadili tabia.

Awali akimkaribisha mgeni 
huyo, mratibu wa mradi, Dk. 
Geofrey Chambua, alisema, 

umesaidia kuwajengea uwezo 
watumishi wa Hospitali ya Ru-
faa ya Mkoa ya Mwananyamala 
wakiwamo madaktari, wauguzi, 
wataalamu wa maabara na wa-
tumishi wa kada nyingine zina-
zoendana na mradi.

“Mradi pia umewajengea uw-
ezo askari polisi zaidi ya 50, wa 
Dawati la Jinsia na Watoto katika 
Mkoa wa Kipolisi wa Kinondoni, 
wa jinsi ya   kushughulikia kesi 
za udhalilishaji na unyanyasaji 
wa kingono,” alisema Dk. Cham-
bua.

Pia alisema, mradi umetoa 
mafunzo kwa watendaji na 
wenyeviti wa serikali za kata 
na mitaa yote 13 ya Mwanany-
ama la Makumbusho, na kwa 
waajumbe zaidi ya 50 wa Kama-
ti ya Mkakati wa Kutokomeza 
Ukatili wa Kijinsia kwa Wa-
nawake na Watoto (MTAKUW-
WA) katika kata hizo mbili.

“Matarajio yetu ni kuona mra-
di unakuwa msaada kwa manu-
sura wa udhalilishaji na un-
yanyasaji wa kingono na kutoa 
elimu kwa jamii katika kata hizo, 
ili kupambana na kutokomeza 
vitendo hivyo na kuhakikisha 
huduma na haki kwa walengwa 
zinapatikana kwa ufanisi na 
wakati muafaka,” alisema.

Naye Mrakibu Mwandimizi 
wa Polisi (SSP), kutoka Kanda 
Maalum ya Dar es Salaam, Leah 
Mbunda, alisema Jeshi la Polisi 
litaendelea kutoa ushirikiano ili 
kuhakikisha vitendo hivyo vina-
komeshwa ndani ya jamii.

“Takwimu za LHRC zinao-
nyesha kuwa Kinondoni inaon-
goza kwa vitendo hivyo, lakini 
ninaami ni kwamba hata wilaya 
nyingine za mkoa huu kuna vi-
tendo hivyo. Tushirikiane kuvi-
tokomeza,” alisema Kamanda 
Mbunda.

Tarimba ahimiza vita ukatili kingono

Na Mwandishi Wetu

K
UKAMILIKA kwa mradi 
wa kupeleka umeme 
kwenye Kampuni ya 
uchimbaji madini ya 

dhahabu ya Geita Gold Min-
ing Limited (GGML) kunata-
rajiwa kutaliwezesha Shirika la 
Umeme Tanzania (TANESCO) 
kupata shilingi bilioni tano kwa 
mwezi zitakazotokana na mau-
zo ya umeme.

Hayo yamebainika juzi Febru-
ari 21, 2022 wakati wa shughuli 
ya utiaji saini mkataba wa mau-
ziano ya nishati ya umeme kati 
ya TANESCO na GGML. 

Akizungumza katika hafla 
hiyo iliyofanyika mjini Geita, 

Mkurugenzi Mtendaji TA-
NESCO, Maharage Chande, 
alisema kuanza kwa biashara 
hiyo kutaiwezesha TANESCO 
kuongeza mapato yatakayosa-
idia kuboresha huduma mbal-
imbali kwa wateja wao. 

“Maana ya pili tutapunguza 
uzalishaji wa hewa chafu ya di-
zeli, lakini pia kuongeza ufanisi 
wa kazi zao GGML kwa maana 
ya gharama za uzalishaji zita-
pungua,” alisema Chande. 

Aliongeza kuwa, hatua hiyo 
kubwa na muhimu ya GGML ku-
unganishwa na umeme wa gridi 
ya Taifa imefikiwa baada ya mi-
aka zaidi ya ishirini tangu kuan-
zishwa kwa kampuni ya GGML.

Kufanikiwa kwa jambo 

hilo kumetokana   na jitihada 
mbalimbali zilizofanywa na 
TANESCO katika kuimarisha 
upatikanaji wa umeme ndani 
ya Mkoa wa Geita kwa kujenga 
kituo cha kupokea na kupoza 
umeme cha Mpomvu chenye 
uwezo wa megawati 90. 

Kwa upande wake Makamu 
wa Rais wa GGML, Simon Sh-
ayo, alisema GGML watajenga 
kituo cha kupokea na kupoza 
umeme ambazo zitatumika kwa 
matumizi ya mgodi. 

“Kwetu sisi tunapunguza 
gharama za uzalishaji wa umeme 
tunao utumia kwa maana kwa 
kuacha kutumia mafuta lakini 
pia kutunza mazingira, Dunia 
sasa inatoka kwenye   matumi-

zi ya mafuta ambayo yanaz-
alisha hewa ya ukaa,” alisema   
Shayo. 

Kampuni ya GGML kwa sasa 
inatumia Dola za Marekani senti 
19 kuzalisha umeme kwa unit 
moja kwa kutumia mafuta, la-
kini mradi huo ukikamilika na  
kuunganishwa na gridi  
watatumia senti 9   za kima-
rekani kwa unit moja kupata 
umeme. 

Mradi huo wa kupeleka 
umeme GGML unatarajiwa ku-
kamilika mwishoni mwa mwaka 
huu, ambapo utajumuisha njia 
ya kusafirisha umeme umbali 
wa kilometa 6 na kituo cha 
kupoza umeme cha GGML cha 
kilovolt 33.

Mkurugenzi Mtendaji TANESCO, Maharage Chande, akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mradi wa kupeleka 
umeme kwenye Kampuni ya Geita Gold Mining (GGML) ambao utaiwezesha TANESCO kupata shilingi bilioni tano kwa 
mwezi. Katikati ni Makamu wa Rais wa GGML, Simon Shayo.

Njaa yaleta 
matokeo 
mabaya 
shuleni
Na Marco Maduhu,  
SHINYANGA

WALIMU  wa  shule za 
msingi na sekondari Pand-
agichiza wilayani Shinyan-
ga, wamesema tatizo la wa-
nafunzi  kutembea umbali 
kwenda shuleni na kurudi 
pamoja na kushinda na njaa 
kunachangia kushindwa 
mitihani yao  ya darasa la 
saba na kidato cha nne.

Walibainisha hayo juzi 
kwa nyakati tofauti, wakati 
wakizungumza na Nipashe 
na kusema kuwa wanafunzi 
wa maeneo hayo ya viji-
jini, huwa wanatoka um-
bali mrefu kuanzia kilo-
mita 5  hadi 10 pamoja na 
kushinda njaa shuleni.

Mwalimu Mkuu wa Shule 
ya Msingi  ya Pandagichiza 
wilayani Shinyanga,  Lau-
rent Richard, alisema kwe-
nye matokeo ya mtihani wa 
darasa la saba mwaka jana   
hawakufanya vizuri kutoka-
na na wanafunzi kushinda 
na njaa.

Alisema kipindi cha nyu-
ma wanafunzi walipokuwa 
wakila chakula shuleni 
walikuwa wakifanya vizuri 
kitaaluma, lakini kwa sasa 
baada ya kukosa huduma 
hiyo  wamekuwa hawaele-
wi masomo yao.

“Matokeo ya  mtihani 
wa taifa wa darasa la saba 
uliofanyika mwaka jana 
kulikuwa na wanafunzi 50, 
na kati ya hao waliofaulu 
ni 23 na waliofeli  27, 
matokeo ambayo ni ma-
baya na hii inatokana na 
wanafunzi kutokula chakula 
shuleni na wengine kuto-
roka vipindi kwenda kula 
nyumbani kwao na wakien-
da hawarudi kutokana na 
umbali,”  alisema Richard.

Naye Mkuu wa Shule 
ya Sekondari  ya Pand-
agichiza wilayani Shin-
yanga,  George Vangilisasi, 
alisema shule hiyo inalima 
mazao mbalimbali kwa  ajili 
ya chakula cha wanafunzi 

Alisema ili watoto 
waweze kusoma na kue-
lewa masomo yao vizuri, 
lazima wapate chakula kwa 
sababu wengine wanatoka 
umbali mrefu, hivyo wan-
apokuwa na njaa hawawezi 
kuelewa kitu darasani husu-
sani  vipindi vya mchana.

Alisema mwaka jana ka-
tika shule hiyo, wanafunzi 
waliopata daraja la kwanza 
walikuwa  2, la pili  wali-
kuwa 6,  la tatu 18 na  la 
nne  68 huku waliopata ziro 
ni 34.

Ofisa Elimu Sekondari 
wa Pandagichiza wilayani 
Shinyanga,  Irene Edward, 
alisema kutokana na wa-
nafunzi kufanya vibaya 
kwenye mitihani yao 
mwaka jana, mkakati uliopo 
kwa sasa ni kutoa kipaum-
bele kwa  kutoa chakula.
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Knauf yasaidia madawati,
maji, taulo za kike Kilwa
Na Mwandishi Wetu

K
ampuni ya Knauf Gypsum Tan-
zania Limited leo imekabidhi 
kisima cha maji kwa wakazi wa 
Kijiji cha Makangaga na kutoa 

madawati 200 kwa shule za msingi Ma-
kangaga na Kiranjeranje zilizopo wilaya 
ya Kilwa, mkoani Lindi.

Kampuni hiyo pia imetoa katoni 16 
za pedi za keki kwa Shule ya Sekondari 
Kiranjeranje, msaada ambao utasaidia 
kupunguza utoro kwa wanafunzi wa kike 
ambao hushindwa kuhudhuria masomo 
wanapokuwa katika mzunguko wa he-
dhi. Kisima kilichokabidhiwa kina uw-
ezo wa kuhudumia zaidi ya watu 2,000 
na kinatarajiwa kutatua changamoto ya 
ukosefu wa majisafi na salama ambayo ili-
kuwa inawakabili wakazi wa Makangaga 
waliolazimika kutembea umbali mrefu 

kutafuta huduma hiyo muhimu.
Akizungumza wakati wa kukabidhi 

misaada hiyo, Mkurugenzi wa Knauf 
kwa Kanda ya Afrika Mashariki, Lise Bo-
shoff, alisema kampuni hiyo ambayo ina 
migodi ya kuchimba gypsum katika vi-
jiji husika imeamua kutoa misaada kwa 
wakazi wa vijiji hivyo ikiwa ni sehemu ya 
kurudisha kwa jamii.

“Mradi huu wa maji siyo tu utabore-
sha afya za wakazi wa Makangaga bali 
pia utasaidia shughuli za uzalishaji mali, 
haswa kwa wanawake na wasichana 
ambao wanatumia muda mrefu kwenda 
kutafuta maji na badala yake wasichana 
watapata muda wa kuhudhuria masomo 
yao na wanawake kufanya shughuli mbali 
mbali za kiuchumi,” alisema.

Kwa upande wa msaada wa madawati 
alisema ni sehemu ya jitihada za kampu-
ni hiyo kuaidia kuboresha mazingira ya 

kujifunzia katika shule hizo mbili 
“Tumeamua kutoa msaada wa mada-

wati kwa kuwa tunajua umuhimu wa 
elimu kwa maendeleo. Kupitia mada-
wati haya tunaamini kuwa wanafunzi 
wataweza kujifunza katika mazingira 
bora zaidi,”

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya 
ya Kilwa, Eston Ngilangwa, aliishukuru 
kampuni ya Knauf kwa misaada hiyo na 
kusema msaada wa madawati umekuja 
wakati muafaka kwa kuwa shule zilizonu-
faika zilikuwa zinakabiliwa na uhaba wa 
madawati.

Kuhusiana na mradi wa maji, alisema 
maji ni uhai, na kuishukuru  Knauf kwa 
kuwapelekea uhai. “Wakina mama na 
wasichana ambao walikuwa na mzigo 
wa kutafuta maji kwa ajili ya familia sasa 
watapata huduma hii muhimu jirani na 
maeneo wanayoishi,”  alisema.

Mkurugenzi wa kampuni ya Knauf Gypsum Tanzania Ltd Kanda ya Afrika Mashariki, Ilse Boshoff (kulia), akim-
siliza Mwalimu Mkuu wa shule ya msingi Kiranjeranje, Elibariki Kulilinda (kushoto),  kabla ya kukabidhi msaada 
wa madawati 100 kwa shule hiyo, Wilayani Kilwa, mkoani Lindi jana. Kampuni hiyo pia ilitoa madawati 100 
kwa shule ya msingi Makangaga, kisima cha maji katika Kijiji cha Makangaga na pedi za kike katoni 16 kwa 
shule ya sekondari Kiranjeranje.  Katikati ni Meneja Rasilimali watu wa kampuni hiyo, Rose Mero. PICHA: MPI-
GAPICHA WETU

Wazazi, walezi wapewa wito 
kuwarejesha watoto shuleni
Na Salome Mwasamale

WAZAZI na walezi nchini wametaki-
wa kushirikiana na serikali, kufanikisha 
kuwarejesha shuleni wanafunzi walio-
kumbwa na vikwazo kadhaa, ikiwamo 
kufeli mitihani ama kupata ujauzito,  
kuendelea na elimu ya sekondari.

Mratibu Elimu Kata ya Mbezi, mkoani 
Dar es Salaam, Suzan Masawe aliyasema 
hayo mwishoni mwa wiki wakati akizun-
gumza na wananchi wa kata hiyo, kwe-
nye mkutano wa kwanza mwaka huu, ul-
ioandaliwa na diwani wa kata hiyo, Ismail 
Malata. Masawe alisema serikali inaamini 
baadhi ya watoto waliofeli ni kwa bahati 
mbaya kutokana na sababu mbalimbali 
za kifamilia, hivyo wakipewa nafasi ny-
ingine wanaweza kufanya vizuri maso-
moni na kutimiza ndoto zao.

“Wazazi tusiipoteze nafasi hii muhimu 
kabisa iliyotolewa na serikali tuwatie 
moyo watoto wetu na kuwarudisha shu-
leni, ili kuitumia fursa hii adhimu am-
bayo imetolewa na mama yetu na rais 
wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan,” 
alisema Massawe.

Aidha aliiomba serikali na wananchi 
kwa ujumla kuungana na kuondoa 
vikwazo vya umbali kwa watoto ikiwamo 
kero ya usafiri, kwa kujenga shule za 
bweni, kutakakoongeza kasi ya ufaulu 
kwa wanafunzi.

Pia aliitaja changamoto ya ongezeko 
la uandikishaji watoto inavyoleta  mlun-
dikano wa wanafunzi, hivyo ujenzi wa 
shule unahitajika na kuwataka wananchi 
kutenga maeneo mengi zaidi kwa ajili ya 
ujenzi wa shule.

Diwani wa Kata ya Mbezi, Ismail Mal-

ata aliwataka wazazi na walezi kufuatilia 
kwa karibu maendeleo ya watoto wao ili 
kuondoa changamoto ya mimba za uto-
toni na ufaulu mbovu.

Pia, Malata aliahidi kutoa zawadi ya 
fedha taslimu kwa shule zitakazofanya 
vizuri ili kuongeza ufaulu, kwa kutoa 
zawadi kwa wanafunzi na walimu.

“Wazazi shirikianeni na walimu katika 
kufuatilia mienendo ya watoto wetu hii 
itasaidia kufanikisha kutokomeza ziro na 
kuongeza kiwango cha ufaulu katika kata 
yetu,” alisema Mlata.

Alisema watoto wana tabia tatu am-
bazo lazima zifuatiliwe kwa kina tabia 
za nyumbani ambayo ni kazi ya wazazi 
na walezi, tabia za shuleni ambazo ni ju-
kumu la walimu na tabia za nyumbani 
ambazo ni kazi ya kada zote tatu wazazi 
, walezi pamoja na walimu.

TFS yagawa 
mamilioni miche 
Na Friday Simbaya, MUFINDI

Wakala wa Huduma za Misitu 
Tanzania (TFS) kupitia Shamba la 
Miti Sao Hill mkoani Iringa katika 
kipindi cha miaka mitano cha kuanzia 
2016/17 hadi 2020/21 Shamba la Sao 
Hill limezalisha na kugawa miche 
ipatayo milioni tano yenye thamani 
ya zaidi shilingi bilioni 1.5  kwa wa-
nanchi.

Katika msimu huu shamba lita-
gawa miche ya miti milioni moja 
kwa taasisi za serikali, wananchi na 
watu binafsi ili kusaidia jitihadi za 
serikali za kupanda  miti pamoja na 
kupunguza umasikini wa kipato kwa 
wananchi.

Hayo yalibainishwa jana na Meneja 
wa Shamba la Sao , Lucas Sabida, 
wakati wa uzinduzi wa ugawaji miti 
kwa taasisi za serikali, wananchi na 
watu binafsi wanaozunguka shamba 
hilo, kwa lengo la kudumisha ujirani 
mwema pamoja na kusaidia kulinda 
shamba hilo kutokana na majanga ya 
moto.

Alisema  wamegawa miche ya miti 
milioni moja yenye thamani ya zaidi 
ya Sh. milioni 300 kwa wananchi wa-
naozunguka shamba hilo, ikihusisha 
taasisi mbalimbali za serikali pamoja 
na watu binafsi.

Zoezi  la ugawaji wa miti lilizin-
duliwa na Mkuu wa Wilaya ya Mu-
findi, Saad Mtambule, katika tarafa 
ya kwanza ya Ilundi na shamba hilo 
ambalo lina bustani tatu za kuzalishia 
miche ya miti ya misindano (pine) 
na mikaratusi ikiwemo Usokami na 
Mgololo wilayani Mufindi.

Shamba la miti sao hill ni mion-
goni mwa mashamba 23 ya miti ya 
kupandwa linalosimiwa na TFS na 
sehemu kubwa la shamba hilo lipo 
Wilaya ya Mufindi mkoani Iringa 
wakati eneo dogo lipo wilaya ya 
Kilombero mkoani Morogoro.

Na, Said Hamdani, LINDI

PAMOJA na Serikali kufanya juhudi ya 
kuboresha miundombinu ya elimu, Shule 
ya Msingi Matimba,Tarafa ya Nangaru, 
Mkoani Lindi, inakabiliwa na changamoto 
ya vyumba, vya madarasa, hali inay-
owalazimu wanafunzi kutumia chumba 
kimoja.

Afisa Tarafa ya Nangaru, Abdallah Chi-
hoka aliyaeleza hayo kwenye kikao cha 
baraza la madiwani.

Chihoka akiwasilisha changamoto hiyo, 
alisema Shule hiyo  ina wanafunzi 249 
wasichana (138) na wavulana (111) ina 
vyumba vitatu vilivyokamilika,huku viwili 
vimejengwa kwa nguvu za wananchi.

Alisema ina wanafunzi kuanzia darasa la 
kwanza hadi la saba, vyumba viwili vili-
vyojengwa kwa nguvu za wananchi bado 
kukamilika ujenzi wake,na umefikia hatua 
ya  lenta  vikisubiri kukamilishwa.

 “Mh,mwenyekiti wanafunzi wa darasa 
la pili , tatu,  nne na tano na la sita na saba 
wanatumia chumba kimoja kwa kupeana 
mgongo,” alisema Chihoka.

Alisema kutokana na hali hiyo,kunakuwa 
na mwingiliano  
mkubwa wakati wa masomo.

Madarasa shida 
kwa shule Lindi



Na Sabato Kasika

S
ASA ni takribani miaka 
30 tangu kurejeshwa kwa 
mfumo wa vyama vingi 
nchini mwaka 1992, lakini 

ujio  huo ukiwa umetanguliwa 
na vuguvugu la mageuzi ya ki-
siasa lililoanza tangu 1989 kwa 
mijadala ya wazi na mingine ya 
kificho.

Baadaye mwaka 1991, vugu-
vugu hilo, lilihitimishwa kwa 
kongamano la mageuzi ya kisia-
sa likiwa na maazimio kadhaa, 
miongoni mwake ikiwa ni   ku-
undwa kwa Kamati ya Kuratibu 
Mageuzi ya Kisiasa na Kikatiba 
(National Committee for Consti-
tutional Reform - NCCR).

Mageuzi ya kisiasa nchini, 
hayawezi kukamilika bila ku-
wataja baadhi ya waasisi  au 
mashujaa wake ambao wametoa 
mchango mkubwa, lakini pia 
wale ambao walijitolea kutoa 
mali zao ili kuyafanikisha na ku-
taka Tanzania iwe na demokra-
sia zaidi na upeo mkubwa wa 
kuyapambanua na kuyatafakari 
masuala ya kisiasa.

Katika mazungumzo yake na 
gazeti hili hivi karibuni jijini Dar 
es Salaam,  mwanasiasa Hamad 
Thao, aliyewahi kuwa Naibu Ka-
tibu Mkuu wa TLP au Chama cha 
Labour, anaelezea jinsi Kamati 
ya Kuratibu Mageuzi ya Kisiasa 
na Kikatiba , ilivyofanya shughu-
li zake Tanzania Bara ikiwa chini 
Mwenyekiti wake Chifu Abdalah 
Fundikira, Wakili  Mabere Ma-
rando akiwa Katibu, huku Zan-
zibar kukiwa na Kamati Huru ya 
Mageuzi  (KAMAHURU), iliyoon-
gozwa na Shaaban Mloo.

“Baadhi ya wajumbe wa 
kamati hiyo walikuwa ni Mchun-
gaji Christopher Mtikila, James 
Mapalala, Mashaka   Chimo-
to,   Ndimara Tegambwage, Dk. 
Ringo Tenga na Balozi Kasanga 
Tumbo, “anasema Thao.

Anataja wajumbe wengine wa-

CCM baada ya miaka 45, 
yajayo yafurahishe zaidi 
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Miradi iliyomkwaza 
Rais Mara inapobeba
sifa kupewa ukomo
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likuwa ni Kasela Bantu, Prince 
Bagenda, huku  baadhi ya vijana 
waliokuwapo wakati huo wak-
iwa ni James Mbatia, Anthony 
Komu, Idrisa Al-Nuru na Japhet 
Hassunga.

Anasema waanzilishi waliku-
wa ni wengi na kwamba baadhi 
wameshaaga dunia akiwataja 
Oscar Kambona, Fundikira, Ma-

palala, Mtikila, Chimoto, Tumbo, 
Kasela Bantu, Mloo, Maalium 
Seif na Bob Makani.

“Mageuzi ya kisiasa hayawezi 
kukamilika bila kuwataja wa-
nasiasa hao ambao wengi wao 
kwa sasa ni marehemu, lakini 
wana mchango mkubwa katika 
harakati za  kuwapo kwa vyama 
vingi nchini,” anasema Thao.

Mikumi nyumbani kwa Chifu 
Fundikira, lakini baadaye ika-
tokea sintofahamu ndani ya 
kamati hiyo ndipo Fundikira 
akajiondoa na kuanzisha chama 
cha UMD,” anasema Thao.

Anaongeza kuwa  ilikuwa ni 
mwishoni mwa mwaka 1991, na 
kwamba Balozi Kassanga Tum-
bo, Kasela Bantu na baadhi ya 
wazee waliokuwa katika kamati 
hiyo waliondoka NCCR na kuji-
unga UMD.

“Huo ulikuwa ni mwanzo wa 
kusambaratika kwa kamati hiyo, 
huku Emmanuel Makaidi naye 
akaondoka na kuanzisha chama 
cha NLD, Edwin Mtei akaan-
ziswha CHADEMA, Mchungaji 
Mtikila DP,” anasema.

Thao anamtaja mwanasiasa 
mwingine kuwa ni Dastan Lifa 
Chipaka aliyekuwa akimwa-
likisha Oscar Kambona ambaye 
naye aliondoka na kwenda 
kuanzisha chama cha TADEA.

“Baada ya vigogo hao, kuon-
doka, ofisi za NCCR zikahamia 
nyumbani kwa Prince Bagenda 
mtaa wa Mtendani, ambapo 
akina Marando, Tegambwage, 
Mashaka Chimoto na wengine 
waliendelea na harakati za ki-
siasa,” anasema.

Anasema, wanasiasa hao wali-
jipanga upya na kugeuza kamati 
hiyo kuwa chama cha siasa  na 
kukiita NCCR- Mageuzi na 
kwamba Marando alichaguliwa 
kuwa Mwenyekiti huku Bagenda 
akiwa Katibu Mkuu.

Tegambwage alichaguliwa 
kuwa Katibu Mwenezi, ambapo 
ofisi za makao makuu ya chama 
hicho, yalikuwa Kariakoo eneo 
la Mchikichini lakini baadaye 
yakahamia Manzese Argentina.

MAMBO YA KUKUMBUK-
WA

Thao anasema, miongoni 
mwa matukio ambayo hataya-
sahau, ni kitendo cha aliyekuwa 
Mwenyekiti wa chama chake 
cha TLP, Leo Lwekwama, kusi-
gina Katiba ya Tanzania hadha-
rani kutokana na kukerwa na

Ufaransa yaingia 
kuepusha vita, EU yaandaa 

mkeka wa vikwazo

Ukurasa 13

KAMATI KUYUMBA 
Anasema, NCCR hakikuwa 

chama bali ulikuwa ni mwamvu-
li uliowakutanisha wanaharakati 
wote waliokuwa wanataka nchi 
kurejea kwenye mfumo wa vy-
ama vingi, lakini baadaye wana-
harakati hao wakasambaratika.

“Kwanza makao makuu ya 
NCCR yalikuwa Magomeni 

Hamad Thao, akiwa kwenye harakati za kisiasa  ACT- Wazalendo. PICHA: MTANDAO

CHOKOCHOKO UKRAINE VS RUSSIA CHOKOCHOKO UKRAINE VS RUSSIA 

• Waliohama CCM walivyojitosa kimasomaso kuyafadhili
• Mmoja wao sasa ajutia kupoteza mali na wakati wake



Sehemu ya maadhimisho ya miaka 45 ya CCM yaliyofanyika  Uwanja wa Karume mkoani Mara. PICHA: MTANDAO

JUMATANO FEBRUARI 23, 202212

Miradi iliyomkwaza Rais Mara 
inapobeba sifa kupewa ukomo

Moja wa 
makada wa 
CCM wali-
opata fursa 
ya kuzun-
gumza na 
Rais, akiwa 
mkoani Mara 
ni Steven 
Wassira, ali-
yewasilisha 
kile kina-
choonekana 
kama mahi-
taji ya wana 
Mara.

Na Richard Makore,  MWANZA

R
AIS    Samia Suluhu Has-
san amekanyaga ardhi 
ya  Mara katika ziara ya 
kichama, lakini pia ya 

kiserikali ambayo pamoja na ku-
kata keki ya Jubilii ya miaka 45 
ya CCM, anakutana na viporo vya 
miradi ya maendeleo, vilivyoanza 
lakini vimelala kwa miaka karibu 
50 sasa .

Baada ya kukata  keki  ya  miaka 
45 na kulizuru kaburi la Baba wa  
Taifa,  Mwalimu Julius Nyerere, 
Rais Samia hakuondoka bila   ku-
kagua miradi  ya maendeleo ili-
yoko wilaya  za  Musoma,  Bu-
tiama na Bunda.

Februari 7    mchana alipohiti-
misha  ziara yake    kwa kuweka 
jiwe la msingi    kwenye mradi 
wa maji    wa Nyabiho wenye 
thamani ya Shilingi  bilioni.10.6 ,  
ndipo anapokutana na taarifa 
nyingi kuhusu miradi mbalimbali 
iliyotelekezwa,  ambayo licha ya 
kuanza kwa muda  kukamilika 
kwake ni kitendawili.

Jambo hilo linamkera Rais Sa-
mia, kwa  mfano Hospitali ya Ru-
faa ya Kwangwa iliyopo Musoma 
Vijijini imejengwa kwa takrib-
ani miaka 45, inashangaza na 
kuongeza maswali mengi.

Hospitali hiyo ilianza kujengwa 
wakati wa awamu ya kwanza  na 
kupita awamu nne lakini hadi 
sasa haijakamilika, miradi min-
gine inayosuasua ujenzi wake ni 
pamoja na barabara inayotoka 
Musoma kupitia Makutano Zi-
roziro, Bukabwa, Kiagata, Sirori 
Simba, Remungorori, Ring'wani 
hadi Mugumu mjini.

Barabara hiyo inayojengwa 
kiwango cha lami  imechukua 
miaka mingi bila kumalizika licha 
ya kuwa  kiunganishi muhimu 
na makao makuu ya Wilaya ya 
Serengeti yaliyopo Mugumu la-
kini pia ikiendelea hadi mkoa-
ni  Arusha.

Njia hiyo ilitegemewa kuwa 
kwa kujengwa  kiwango cha lami 
hadi Mugumu ingekuwa mkom-
bozi  kwa wadau wengi lakini pia 
kwa  watalii wanaotoka hifadhi za 
Ngorongoro na Serengeti kwenda 

Musoma pamoja na Mwanza.
Hata hivyo, barabara hiyo 

muhimu kwa ajili ya kukuza utalii  
imechukua miaka minne sasa. 
Siyo hiyo pekee kuna nyingine ku-
toka  Bunda kupitia ,Mgeta, Nata 
hadi Mugumu ambayo nayo ujen-
zi wake umechukua miaka mingi 
bila kukamilika.

Eneo lingine ni barabara 
ya kutoka Tarime kupitia Ny-
amongo hadi Mugumu ambayo 
nayo ujenzi wake unasuasua , 
barabara  zote hizo ni muhimu 
katika kukuza utalii kutoka hifa-
dhi za Serengeti mkoani Mara na 
Ngorongoro mkoani Arusha.

Kadhalika, barabara hizo ziki-
jengwa na kukamilika kwa ki-
wango cha lami, zitafanikisha  
kusafirisha mazao ya chakula, bi-
ashara  pamoja na mifugo kutoka  
Serengeti kwenda mikoa mingine.

Licha ya miradi kuanza na 
kutoa matumaini mapya kwa 
wananchi wa wa Mara  tatizo la 
upatikanaji wa maji safi na salama 
nalo ni donda ndugu.

Kutoka Musoma mjini ni takrib-
ani kilimita  90 kufika  Muguu 
ambayo ni makao makuu ya 
Wilaya ya Serengeti,  lakini vijiji 
zaidi ya 70  wilayani humo havi-
na maji safi ya kunywa.

Ni miongoni mwa maeneo ya 
wilaya ambazo wananchi wake 
wanatumia maji ya visima vya 
asili na mito, lakini hakuna maji 
ya bomba kutoka chanzo cha 
uhakika licha ya   mkoa wa Mara 
kupakana na Ziwa Victoria kwa 
sehemu kubwa pamoja na Mto 
Mara unaomwaga maji yake zi-
wani humo.

Vyanzo vyote hivyo vinaweza 
kusambaza maji katika Wilaya ya 
Serengeti    kwa sehemu kubwa 
pamoja na Butiama na Musoma 
Vijijini.

AWAPA  MAJUKUMU
Kutokana na miradi hiyo ku-

suasua, Rais anatoa    maagizo 
mbalimbali kwa Mkuu  wa mkoa 
na  Mkuu wa wilaya pamoja na 
wabunge kuhakikisha wanasima-
mia suala hilo.

Anaiagiza pia  Taasisi ya Ku-
zuia na Kupambana na Rushwa 
(TAKUKURU)   kuanza kuchun-

guza miradi hiyo isiyokamilika 
kwa wakati na kutoa majibu sa-
hihi kwa serikali.

Aidha, Rais anasema Ofisi 
ya    Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu 
wa Serikali (CAG), inapofanya 
ukaguzi kila mwaka inatoa map-
endekezo kwa serikali kwa miradi 
isiyokamilika hivyo, TAKUKURU 
wahakikishe wanafanya kazi yao 
bila kusubiri kuagizwa.

Aidha, anaagiza 
wabunge,    madiwani, mameya 
na wenyeviti wa halmashau-
ri    mkoani Mara kusimamia  
fedha za miradi hiyo ili iweze ku-
kamilika kwa wakati.

Katika hilo, Rais Samia amet-
ishia kuwashitaki kwa kuwatan-
gaza madiwani na wabunge  am-
bao hawasimamii miradi 
ya    wananchi    ili wapigakura 
wasiwachague nyakati za uchagu-
zi na kuwahimiza kuwa wachapa-
kazi. Moja wa makada wa CCM 
waliopata fursa ya kuzungumza 
na Rais, akiwa mkoani Mara ni 
Steven Wassira, aliyewasilisha kile 
kinachoonekana kama mahitaji 
ya wana Mara.

Baada ya kusimama, Wa-
sira akamkumbusha    Rais Sa-
mia kwamba kwenye Ilani ya 
CCM  ya 2022,  chama kilichom-
pa uhalali wa kuongoza kimetaja 
mradi wa ujenzi wa bandari ya 
Musoma itakayounganishwa na 
reli kutoka Tanga.

Anasema jambo hilo siyo tu 
kwamba halijatekelezwa bali 
halizungumzwi popote na huen-
da hata kwenye makabrasha ya 
Mwenyekiti  Taifa limefutwa.

Wasira anamkumbusha Rais 
ambaye ni Mwenyekiti wa CCM 
kwamba tatizo la miradi ya maen-
deleo kusuasua mkoani Mara ni 
kubwa.

"Kumbe mnagombea bandari 
ya Bagamoyo ijengwe au isi-
jengwe wakati hata kwenye ilani  
haipo lakini ya Musoma ambayo 
ipo kwenye ilani mmekaa nayo 
kimya wakati huo ni mkataba wa 
wapiga kura na watawala?” Ana-
hoji.

Anauliza kwa nini msi-
wape    hao Wachina hapa Mara 
wajenge bandari hii ambayo 
itakuwa kiunganishi cha Afrika 

Mashariki,  mji wa Kisumu nchi-
ni Kenya na Jinja  Uganda huku 
ikipokea  mzigo kutoka bandari 
ya Mwanza kunusuru barabara 
zetu kutokana na shehena  za  
malori ?

Mkongwe huyo wa siasa ana-
hoji pia ujenzi wa    Chuo Kikuu 
cha Kumbukumbu ya Mwalimu 
Nyerere ambacho kimekwama 
kujengwa miaka kadhaa hadi 
leo,    japo majibu yake hayaku-
tolewa wakati wa ziara hiyo.

Lakini jambo la tatu ambalo ni 
muhimu kwa mahitaji ya watu wa 
Bunda anasema ni ugawaji upya 
wa mipaka ya mji wa Bunda na 
Halmashauri  ya Bunda vijijini 
anasema ili wananchi wa eneo la 
Mugeta waende kwenye ofisi za 
halmashauri yao lazima wakat-
ishe kilomita kadhaa za  mji wa 
Bunda ili  wafike Kibara.

Licha ya kwamba hawakuzun-
gumza na Rais kama alivyopewa 
nafasi Wasira, wengine wanaona 
kuwa wanasiasa walifanya ma-
kosa  kugawa mji wa Bunda kama 
yai na kiini chake, ikimaanisha  
mji ukawa katikati badala ya ku-
utenganisha vipande viwili kama 
lengo lilikuwa kuleta huduma za 
jamii karibu na wananchi.

Makosa kama hayo yaliwahi ku-
fanyika Musoma Vijijini na Mjini 
ambako licha ya kutenganishwa 
bado ofisi zilibaki mjini. Hata sasa 
makosa kama hayo yanaonekana 
kwenye Mji wa Tarime na halms-
hauri yake.

Kama  lengo ni kuleta huduma 
za kijamii karibu na wananchi 
kwanini hilo halikuzingatiwa 
wakati wa kuweka mipaka? 
Bunda ni mfano mbaya kwa uga-
waji wa halmashauri na madai 
ya baadhi ya wananchi, wa-
naona kwamba ili kuleta usawa 
mji wa Bunda ufutwe na kisha 
ziundwe halmashauri mbili zina-
zojitegemea ndani ya wilaya moja 
kama ilivyo Chalinze na Baga-
moyo mkoani Pwani.

Wenyeji wanasema kwa kuwa 
Halmashauri ya Bunda Vijijini 
bado inasuasua ujenzi wa ofisi 
zake  huko Kibara, waachane na 
suala hilo    badala yake warudi 
kutumia ofisi zilizokuwa zinatu-
mika zamani kabla halmashauri 
hiyo haijagawanywa kwa sababu 
hazina tija.



Naibu Katibu Mkuu wa CCM ( Bara) Christina Mndeme, mwanamama wa kwanza kushika wa-
dhifa huo , hatua inayoakisi usawa wa kijinsia na ushirikishwaji. PICHA: MTANDAO
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CCM baada ya miaka 45, 
yajayo yafurahishe zaidi
Na Deogratias Mutungi

C
CM inapokomaa na kutimi-
za miaka 45, ukweli ni 
kwamba kazi haiishii hapo 
, jukumu kubwa linaloanza 

rasmi ni kuendelea kubeba wa-
jibu wa kuwalinda na kuwatunza 
Watanzania kwa kuwahakikishia 
amani.

Ni ukweli usiopingika kuwa 
amani inatunzwa na kulindwa 
haitoki peponi na hilo CCM im-
elitambua na kulifanyia kazi kwa 
miongo yote ya uhai wake hadi 
ilipokata keki ya miaka 45.

Kama chama kimekuwa na 
wakati mgumu tena kuna kip-
indi kimenyooshewa vidole na 
baadhi ya Watanzania wa ndani 
na nje ya mipaka kuwa ni chama 
kilichoshindwa kuendesha dola 
na kuwapa kile wanachotaka.

Mashambulizi ya udhaifu yali-
shika hatamu wakati wa awamu 
zote lakini zaidi mwaka 2008 
chama kilipokuja na kauli mbiu 
ya “kujivua gamba.”

 Aidha, lawama zimeendelea 
kuwepo hadi sasa, hata hivyo, 
kisiasa duniani hakuna chama 
kilichopo madarakani kilicho 
salama dhidi ya mashambulizi ya 
kutoridhishwa na utawala, sera 
na falsafa za kiuongozi kutoka 
kwa raia na wapinzani wake.

Katika ulingo wa siasa zenye 
mfumo, aidha wa chama kimoja 
au vyama vingi huwezi kumri-
dhisha kila raia, hivyo ni vigumu 
kukwepa lawama kwa namna 
yoyote ile hatamu ya usukani wa 
dola inapokuwa mikononi mwa 
chama chochote kile.

KUBEBA AMANI
Kwa kutumia uhuru wa ki-

katiba na demokrasia Watanza-
nia wanaishambulia CCM kadri 
wanavyoweza lakini linapokuja 
suala la kuipa sifa CCM na serikali 
yake kwa kulifikisha taifa  umoja, 
kuisifu na kuipongeza hakukwe-
peki.

Kuna upungufu ndani ya mfu-
mo wa chama katika kusimamia 
na kuendesha dola kwa vile  vion-
gozi wa CCM ni binadamu na sio 
malaika hivyo makosa hayatako-

sekana.
CCM imefanikiwa kujenga 

falsafa ya umoja wa kitaifa na 
kuhimiza uzalendo kwa Watan-
zania, inayojaa amani na uzalen-
do  chama kikiisimamia kupitia 
dola, kwa mantiki kuwa ndicho 
chama dola chenye wajibu wa  
kulinda amani na haki kwa wote.

Aidha, katika ukanda  wa  Afri-
ka Mashariki na Kati, Tanzania ni 
kioo cha dhahabu katika kulinda  
amani, umoja na uzalendo, hata 
hivyo si kwa ukanda huu pekee 

bali kwa Afrika kwani ni taifa le-
nye heshima ya pekee, ikilingan-
ishwa na nchi nyingine barani 
humo.

Katibu Mkuu wa zamani wa 
Umoja wa Mataifa na mshindi 
wa Tuzo ya Nobel, Kofi Annan, 
aliwahi kuisifia Tanzania chini 
ya serikali ya CCM  kuwa taifa 
lenye upekee wa amani ndani ya 
Afrika.

Hapa Afrika vyama vingi vya 
kisiasa vimekosa dira ya kuhifa-
dhi amani na utulivu ndani ya 

mataifa yao na hivyo kuwa na  
chuki na ukiukwaji wa haki za 
binadamu kwa wananchi wao vi-
tendo ambavyo hupelekea nchi 
kuwa wakimbizi nje ya mipaka 
ya mataifa yao.

Ipo mifano ya wazi kwa 
mataifa kama Rwanda, Burundi, 
Nigeria, Sudan na Sudan  Kusini, 
Somalia na Congo DRC hakuna 
amani tangu uhuru  lakini kwa 
Tanzania chini ya CCM imekuwa 
ni tofauti na mataifa hayo.

Aidha, amani ndiyo tunu ya 
maisha ya mwanadamu yalipo-
simama, bila amani dunia haiko 
sawa, Mwandishi wa kitabu cha 
“Ufilosofi wa amani na uzima wa 
umma” aitwaye David Swanson 
anaelezea kwa kina umuhimu 
wa amani katika ulimwengu huu 
ambao binadamu wanaishi na 
kuna viumbe vingine juu angani 
na chini ya ardhi. 

Muktadha wa mwandishi 
Swanson katika kitabu chake cha 
amani kinaunganishwa na man-
tiki ya CCM kutambua thamani 
ya amani kwa raia wake na hivyo 
kuivusha hadi sasa inapojivunia 
kuwa taifa la mfano kwa Afrika 
na duniani kote  ni la kipekee.

Chama Cha Mapinduzi kime-
kuwa na jitihada zake za kuen-
delea kuisimamia na kuilinda 
amani ya taifa hili ndani ya uhai 
wake wa miaka 45, hivyo ni wa-
jibu wake  kuitetea na kuilinda 
ili iendelee kwa miaka yote kwa 
maendeleo na ustawi wa taifa, 
bila kujali kitakuwa na wakati 
gani au kitakuwa wapi katika 
miaka mingine mingi ijayo.

Amani ni tunda la uhimilivu 
na ukomavu wa uchumi. Ndiko 
kuliko na uhuru wa kuabudu, 
kuzalisha mali, kujiamulia la ku-
fanya kwa  mujibu wa sheria na 
ndiyo nguzo ya demokrasia.

Kinacholeta maendeleo po-
pote ni uwepo wa amani kwa 
vile hapo ndipo wananchi wan-
apoweza kuweka vitega uchumi, 
kuzalisha na kuuza bidhaa mbal-
imbali na ukawa mwanzo kukua 
uchumi wa taifa.

Maoni: dmutungid@yahoo.
com, 0717718619

Kofi Annan, 
aliwahi kuisifia 
Tanzania chini 
ya CCM kuwa 
taifa lenye up-
ekee wa amani 
ndani ya Afrika.

 na kile kilichomo ndani 
yake.

“Ilikuwa ni mwaka 1996 
kwenye viwanja vya Jang-
wani  Dar es Salaam, kuli-
kuwa na mkutano mkubwa 
uliotishwa na vyama vya 
upinzani, ilipofika zamu 
yake kuhutubia, alichukua 
katiba na kuisigina,” ana-
kumbusha.

Kwa nini? Thao anase-
ma, sababu kubwa ya 
Lwekamwa kufanya hivyo, 
alikuwa akiamini kuwa 
katiba hiyo si ya Watanza-
nia, bali ni CCM, kwa kuwa 
kwa nje ilikuwa na rangi 
ya kijani.

“Kitendo hicho kili-
sababisha awekwe ndani 

kwa miezi mitatu bila 
dhamana, lakini baadaye 
akadhaminiwa, kesi 
ikaendeshwa kwa mwaka 
mmoja, lakini baadaye 
serikali ikasema haina 
haja ya kuendelea na kesi 
hiyo,” anasema.

Anasema, huenda 
Lwekamwa kufanya ki-
tendo hicho, ilichangia 
kuifanya serikali kubadili 
rangi ya katiba na kuwa 
ya zambarau, na kwamba 
inawezekana ilibaini kuwa 
mwanasiasa huyo alikuwa 
na sababu za msingi.

KUGHARAMIA MAGEUZI
Wanapotajwa vinara 

na wafadhili wa mageuzi 
ya kisiasa nchini, Thomas 
Ngawaiya, hawezi ku-

sahaulika. Ni miongoni 
mwao kwa kuwa alitoa 
jengo lake la ghorofa kuwa 
makao makuu ya vyama 
vya upinazani kwa miaka 
nane.

Akiwa na ari ya kuwa 
mwanamageuzi alikuwa 
mbunge wa Moshi Vijijini 
NCCR-Mageuzi baada ya 
uchaguzi wa mwaka 2000 
hadi 2005 aliposhindwa 
, na katika ufafanuzi 
wake, Ngawaiya anasema, 
anaumia kupoteza muda 
na mali zake bure kwa 
upinzani ambao haukuwa 
na nia ya kweli hasa 
baada ya kuhama CCM ili 
kumuunga mkono Augus-
tine Mrema, aliyejiunga na 
NCCR-Mageuzi miezi mich-
ache kabla ya uchaguzi 

mkuu wa mwaka 1995.
“Baada ya kuhamia 

huko, nilitoa magari na 
mali nyingine ili kufaniki-
sha ushindi kwenye uch-
aguzi mkuu wa mwaka 
1995 na kisha nikatoa 
sehemu ya ghorofa ya 
kwanza na pili kuwa ofisi 
ya NCCR-Mageuzi,” ana-
kumbusha.

Anafafanua kuwa chama 
hicho kililitumia jengo hilo 
kuanzia mwaka 1996 hadi 
1999, Mrema alipohamia 
TLP, na kwamba mabadi-
liko hayo yalisababisha 
ofisi zilizokuwa zikitu-
miwa na NCCR-Mageuzi 
kuwa za chama cha TLP.

“Ofisi ziligeuzwa kuwa 
za TLP kwa sababu nilien-
delea kuwa na Mrema hadi 

mwaka 2006 nilipoamua 
kurudi CCM, lakini kwa mi-
aka yote hiyo nane nilitoa 
jengo langu litumike bure 
kwa vyama vya upinzani,” 
anasema.

Kada huyo anasema, 
uamuzi wake wa ku-
rudi CCM ulitokana na kile 
anachodai kubaini kutoku-
wapo kwa upinzani wa 
kweli, na kwamba hakuona 
kwa nini aendelea kubaki 
kwa watu wanaoigiza.

“Nilijitolea kutoa mali 
za bure na kwani kama 
ningepangisha vyumba 
vya ghorofa langu, 
ningelipwa fedha nyingi, 
lakini sikufanya hivyo kwa 
lengo la kuimarisha ma-
geuzi. Sina hamu tena na 
upinzani,” anasema.

Yalikoanzia mageuzi ya kisiasa
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CHOKOCHOKO UKRAINE VS RUSSIA

Rais Macron aingilia kuepusha 
vita vya wababe Biden, Putin
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JUKWAA LA VIONGOZI

Na Gaudensia Mngumi

U
KRAINE iliyo katikati ya 
mzozo wa kidiploma-
sia na hata kitisho cha 
vita, ikitishiwa kuvami-

wa upande mmoja na Russia 
ambayo nayo itanyamazishwa 
na majeshi ya Kujihami ya Ju-
muiya ya Kujihami ya Magharibi 
(NATO), inatajwa kuwa taifa kub-
wa kuliko yote Ulaya  likiwa na 
watu takriban milioni 43.

Taifa hilo linalozua mzozo wa 
Marekani na Russia, ilikuwa se-
hemu ya Jamhuri za Kisovieti ya 
Urusi (USSR) na historia inaeleza 
ilikuwa rasmi sehemu ya Jam-
huri za Kisovieti ( Soviet Union) 
tangu  1922. 

Ukraine imegawanyika katika 
jamii kuu mbili za watu wanao-
zungumza Kirusi ambao wana-
jiona ni sehemu ya Russia, pia 
wapo wengine wanaoongea ‘Ki-
ukraini’, lakini lugha inayotawala 
ni Kirusi.

Ukraine ilikuwa na umuhimu 
wa kipekee kwa Russia na ndiyo 
njia yake kuu ya kusafirishia gesi 
asilia kupeleka Ulaya, kwa miaka 
kadhaa sasa.

Russia ikiwa ya pili kwa uzal-
ishaji wa gesi asilia duniani 
baada ya Marekani, inasafirisha 
gesi yake kwenda Ulaya ikutumi-
wa kama nishati na pia kupasha 
mataifa hayo joto wakati wa 
msimu wa baridi na maanguko 
ya theluji.

KUIKOMOA RUSSIA?
Kuna madai kuwa mzozo uko 

kiuchumi zaidi, kwa kuwa un-
alenga na kulitishia bomba la 

Marais Joseph Biden wa Marekani (kushoto)  na Vladimir Putin  wa Russia, wahusika wakuu  wa mgogoro wa Ukraine unaotajwa 
kuwa kitisho cha vita vya tatu vya dunia. PICHA: AFP

zungumza na pande zote mbili 
kwa njia ya simu. Ofisi ya Macron 
inasema Biden na Putin,  wame-
kubaliana kukutana.

Baadaye pia wamekubaliana 
kukutana na pande zote husika 
katika mgogoro wa Ukraine 
na Russia, ili kujadili masuala 
muhimu ya usalama na uthabiti 
wa Ulaya. Ofisi hiyo inasema  
mkutano huo utafanyika kwa 
masharti ya Puttin  kutoivamia 
Ukraine.

Msemaji wa Ikulu ya Marekani 
Jen Psaki, anasema nchi yake 
iko wazi  katika suala hilo na  
kwamba wamejitolea kutumia 
diplomasia hadi pale uvamizi 
utakapofanyika akisema kwa 
sasa Russia  inaonekana kuende-
lea kujitayarisha kuishambulia 
Ukraine.

Waziri wa Mambo ya Nje wa 
Marekani, Anthony Blinken, na 
mwenzake wa Russia, Sergei Lav-
rov, watakutana kesho kujadili 
ajenda za mkutano wa marais 
wao. Ikulu ya Urusi haijatoa mao-
ni yoyote juu ya kukutana kwa 
Biden na Putin lakini siku zote 
imekuwa ikisema Putin yuko 
tayari kwa mazungumzo ya aina 
yoyote ile.

Mkutano huo unatoa matu-
maini ya kuzuwia uvamizi wa 
Urusi nchini Ukraine ambako 
maafisa wa Marekani wamesema 
huenda ukatokea wakati wowote 
kutokana na wanajeshi zaidi ya 
150,000 wa Russia kujikusanya 
karibu na mpaka wa Ukraine

EU YAANDAA VIKWAZO
Wakati huohuo, Mkuu wa Sera 

za Kimataifa wa Umoja wa Ulaya 
(EU), Josep Borrell, amekaribi-
sha hatua ya kufanyika mkutano 
wa kilele kati ya Putin na Biden 
lakini akaonya kuwa iwapo di-
plomasia itashindwa, umoja 
huo wenye wanachama 27, ume-
shakamilisha vikwazo itakavy-
owekewa Russia iwapo itaivamia 
Ukraine. Halmashauri ya Umoja 
wa Ulaya pia kupitia rais wake, 
Ursula von Der Leyen, inaeleza 
kuwa imetayarisha vikwazo ving-
ine vitakavyoizuia Russia kufikia 
masoko ya kifedha vikwazo vina-
vyoulenga moja kwa moja uchu-
mi wa taifa hilo.

Russia kwa upande wake 
imeendelea kukanusha mipa-
ngo yoyote ya uvamizi huo na  
Msemaji wa Rais Putin, Dmitry 
Peskov, anasema haina haja ya 
kushambulia  akiwataka  washiri-
ka wake  wa Magharibi kufikiria 
wanachokisema. 

Peskov anasema kutokana 
na historia ya Russia haijawahi 
kumshambulia yoyote na Urusi 
iliyopitia vita vingi ni taifa am-
balo haliwezi kutamka hata neno 
vita  na katika hatua nyingine, 
Mawaziri wa UE walikutana Ju-
matatu jijini Brussels,  kujadili 
mzozo huo kufuatia masham-
bulizi yaliyopamba moto katika 
eneo la Donbass mashariki mwa 
Ukraine, kati ya vikosi vya seri-
kali na watu wanaotaka kujitenga 
wanaoungwa mkono na Russia.

• Kwa mujibu wa taarifa za ki-
mataifa.   

gesi la kampuni kubwa za gesi la 
Russian la Gazprom (GAZP.MM), 
ndilo linalotishiwa kulipuliwa na 
Marekani na NATO, iwapo itaiva-
mia Ukraine kama itasaini kuwa 
mwanachama wa NATO. 

Hapo awali Russia ilikuwa 
inasafirisha gesi kwenda Ulaya 
kupitia Ukraine lakini miaka ya 
karibuni inasafirisha nishati hiyo 
muhimu kwa mataifa ya Ulaya 
kupitia Poland.

Likiandika habari za mabadi-
liko hayo Shirika la Habari la Re-
uters la Uingereza liliripoti kuwa 
gesi hiyo sasa itakuwa inapit-
ishiwa kwenye njia ya Polanda 
-Yamal- Europe Pipeline, Ukraine 
ikiwekwa pembeni.

Kutokana na umuhimu wa gesi 
kwa mataifa ya Ulaya hadi sasa 
hayajakubali moja kwa moja kui-
wekea Russia vikwazo japo Ulaya 
inasema imeshaviandaa, lakini 
ikisisitiza juhudi za kidiploma-
sia ziendelee mchana na usiku 
kuitaka Russia kuondoa vikosi 
vyake vilivyoko kwenye mpaka 
wa Ukraine. Na sasa Ufaransa iko 
ulingoni.

CHUMVI NA VIDONDA 
Kwa mujibu wa taarifa za tel-

evisheni ya ALJAZEERA, Rais 
Vladimir Putin wa Russia, anapu-
uza vitisho hivyo vya Marekani 
na kutoa maelekezo mapya ya 
kuwataka wanajeshi wake kuen-
delea kulinda na kutuliza amani 
kwenye majimbo ya  Ukraine yal-
iyojitenga karibu ya  Donetsk na  
Luhansk, pia anayatambua kuwa 
ni maeneo yenye uhuru kamili.

Akinukuliwa Jumatatu wiki hii 
Putin, anamtaka Waziri wa Ulinzi 

kutekeleza jukumu la ulinzi wa 
amani kwenye majimbo hayo ya 
Mashariki .

Wakati Russia ikiwaunga waa-
si wanaojitenga na Jamhuri ya 
Ukraine, Marekani kwa upande 
wake inaunga mkono ombi la 
Ukraine la kutaka kuwa na kikao 
cha haraka cha Baraza Kuu la 
Umoja wa Mataifa , kuijadili hali 
halisi ya  Ukraine

Marekani kuunga mkono ombi 
la Ukraine kwa Umoja wa Mataifa 
inatokana na maelezo kuwa Rus-
sia kutambua na kuunga mkono 
majimbo mawili ya  Ukraine yali-
yojitenga ni kuchochea choko-
choko  nchini humo na kuingilia 
uhuru kamili wa taifa hilo na haki 
ya kujitawala.

Katika msimamo wake, Mare-
kani inasema UN lazima iilazi-
mishe Russia kuheshimu uhuru 
kamili wa taifa hilo na haki ya 
kujitawala ya Ukraine, ambayo ni 
mwanachama wake.

JUHUDI ZA KARIBUNI
Rais wa Marekani Joseph 

Biden na Putin  wa Russia, wa-
nategemewa kukutana kujadili 
mgogoro wa Russia na Ukraine, 
mkutano unaondaliwa na Rais 
wa Ufaransa, Emmanuel Macro .

Marais hao wameridhia kuku-
tana katika hatua za mwisho za 
kidiplomasia kujaribu kuepusha 
uwezekano wa Urusi kuivamia 
Ukraine. Hata hivyo, Ikulu ya 
Russia siku zote imekuwa ikise-
ma ‘Putin yuko tayari kwa ma-
zungumzo ya aina yoyote ile.’

Inaripotiwa mkutano kati ya 
viongozi hao  unaandaliwa na 
Rais wa Ufaransa Macron aliye-

• EU yaandaa mkeka wa vikwazo ‘mambo yakae sawa’

Ukraine ili-
kuwa na 
umuhimu wa 
kipekee kwa 
Russia na 
ndiyo njia 
yake kuu ya 
kusafirishia 
gesi asilia 
kupeleka 
Ulaya, kwa 
miaka kad-
haa sasa.
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habari DODOMa

Mchango wa TESP mazingira
ufundishaji vyuoni waanikwa

Na Augusta Njoji, DODOMA

NAIBU Waziri wa Habari, 
Mawasiliano na Teknolojia ya 
Habari, Mhandisi Andrea Kundo 
amesema kutokana na matukio 
ya uhalifu wa kimtandao 
kuongezeka ni vyema Jeshi la 
Polisi na Ofisi ya Taifa ya Mash-
taka kuwa na ujuzi na teknolojia 
ya kukabiliana nayo ili taarifa za 
nchi zisidukuliwe.

Kundo aliyasema hayo  ji-
jini hapa alipokuwa akifungua 
mafunzo ya usalama mtandaoni 
kwa ajili ya Jeshi hilo, ofisi hiyo 
na kamati ya wataalamu ambayo 
yanahusu upelelezi wa makosa 
ya kimtandao.

Alisema kwa kuwa dunia ya 

sasa imejawa na wahalifu wa 
mitandaoni na matukio ya aina 
hiyo yamekuwa yakiongezeka 
na kubuniwa mbinu mpya za 
kihalifu, hivyo wataalam nchini 
wanapaswa kuwa na ujuzi wa 
kukabiliana nayo.

“Serikali imeliona hilo hivyo 
kupitia Wizara hii katika kusima-
mia sera ya TEHAMA ya mwaka 
2016 inayosisitiza matumizi sala-
ma ya mifumo na miundombinu 
ya TEHAMA pamoja na Sheria 
ya Usalama Mtandaoni iliunda 
kamati maalum ya kitaifa ya ku-
kabiliana na uhalifu huu  Machi 
mwaka 2021,”alisema.

Alisema mafunzo hayo ni 
mapendekezo ya kamati ili ku-
kabiliana na hali hiyo na kuwa-

taka washiriki kuzingatia ili kui-
marika kwenye mapambano ya 
uhalifu wa mitandaoni.

“Niwaombe tu kwamba mz-
ingatie yale ambayo mnakwen-
da kujifunza mkielewa kuwa 
tupo kwenye mapambano ya 
kimtandao ambayo tusipoku-
wa makini tutakuwa kila siku 
taarifa zetu zinadukuliwa na 
hivyo kuhatarisha usalama wa 
nchi,”alisema.

Vile vile, alisema uendeshaji 
wa kesi za uhalifu huo zitasaba-
bisha shida iwapo hawatazinga-
tia mafunzo hayo na kutoa faida 
kwa wakosaji wa kimtandao 
kushinda kesi zao. Awali,   aki-
zungumza kwa niaba ya Mku-
rugenzi wa Mashtaka ,Kam-

ishna ,Msaidizi Mwandamizi wa 
Polisi(SACP), Deusdedit Nsimeki, 
alisema kumekuwa na malala-
miko tangu kutoka kwa baadhi 
ya wananchi ambao wame-
kuwa na kesi ya kupotelewa 
na simu zao kulipia gharama 
kubwa tofauti na simu ambayo  
imepotea na hivyo kuharibu 
taswira ya jeshi na taaluma kwa 
ujumla.

“Mafunzo hayo yatasaidia 
kuongeza tija na uadilifu ka-
tika utendaji kazi wenu ikiwa ni 
pamoja na kupambana na uhali-
fu na kupelekea kufanya kazi  
kwa ushirikiano 
mkubwa,”alisema.

Kamishna wa Polisi Uchunguzi 
wa kisayansi (CP FB), Shabani 

Hiki, alisema mafunzo hayo yata-
punguza lawama nyingi za wa-
nanchi kwa jeshi hilo.

Mafunzo ya kukabiliana na 
makosa ya uhalifu mtandaoni 
yanaendeshwa katika maeneo 
tofauti ya Dodoma,   Dar es Sa-
laam na Morogoro, ambapo 
wataalamu zaidi ya 400   wa-
napatiwa mafunzo yanayo-
husu upelelezi wa makosa ya 
kimtandao, ubobezi katika tath-
mini ya usalama wa mifumo na 
Sayansi ya kiuchunguzi katika 
mitandao, 

Matumizi ya moduli ya uhalifu 
mtandao, uandaaji wa mwon-
gozo wa upelelezi na uendeshaji 
wa mashtaka kwa mashauri ya 
kimtandao,

Mbinu kudhibiti uhalifu mtandaoni yatajwa

Na Renatha Msungu, DODOMA

W
AZIRI wa   Elimu, 
Sayansi na 
Teknolojia, Prof. 
Adolf Mkenda 

amesema kupitia Mradi wa 
Kuendeleza Elimu ya Ualimu 
nchini (TESP), serikali imeende-
lea kuboresha mazingira ya ku-
fundishia na kujifunzia katika 
Vyuo vya Ualimu ili kuongeza 
ubora wa elimu nchini. Prof.
Mkenda alibainisha hayo 
juzi jijini hapa kwenye hafla 
ya  ugawaji kompyuta 300 kwa 
vyuo vya ualimu awamu ya tatu 
zilizotolewa na Wizara kupitia 
mradi huo.

Alivitaja vyuo hivyo ni pamo-
ja na Marangu, Kleruu, Vikindu, 
Patandi, Korogwe, Mpwapwa, 
Shinyanga, Ilonga, Tarime, Tan-
dala, Butimba, Mtwara na Mo-
rogoro.

Alisema dhima ya Vyuo vya 
Ualimu nchini ni kuandaa wal-
imu mahiri na wanaotosheleza 
mahitaji katika shule za Awali, 

Msingi na Sekondari.
“Kutokana na dhima hiyo, 

Serikali inaendelea kuboresha 
mazingira ya ufundishaji na 
ujifunzaji katika Vyuo vyote 
vya Ualimu vya Serikali nchini 
mkazo ukitolewa katika ubore-
shaji wa miundombinu, vifaa 
vya kujifunzia na kufundishia 
na matumizi ya TEHAMA kama 
nyenzo muhimu katika ufundis-
haji na ujifunzaji. Uboreshaji 
huu unakwenda sanjari na 
maendeleo makubwa ka-
tika matumizi ya Sayansi na 
Teknolojia katika ufundishaji 
na Ujifunzaji,”alisema.

Hata hivyo, alisema Wiz-
ara inaendelea na ujenzi na 
ukarabati wa miundombinu 
katika Vyuo mbalimbali nchini 
ikiwemo ukamilishaji wa Chuo 
cha Kabanga, Ujenzi wa vyuo vi-
pya vya Sumbawanga, Dakawa, 
Mhonda na Ngorongoro unaen-
delea.

“Ukarabati na ujenzi wa baa-
dhi ya miundombinu katika 
vyuo vya Morogoro, Mpwapwa, 

Tukuyu, Kasulu, Butimba na 
Patandi nao unaendelea na 
unatarajiwa kukamilika mwaka 
huu wa fedha 2021/2022. Hadi 
sasa Wizara imetoa mafunzo 
ya matumizi ya Tehama katika 
kufundishia na kujifunzia kwa 
wakufunzi wote 2,300 kutoka 
Vyuo vya Ualimu vya Serikali 
yote 35,”alisema.

Prof.Mkenda   aliwaa-
giza wakuu wa vyuo hao  
kutunza Kompyuta hizo 
kwa kuwa zimenunuliwa  
kwa   gharama      kubwa na zitumike  
kwa maelngo yaliyokusudiwa.

“Kila Mkuu wa Chuo ahakik-
ishe mali zote za Serikali zina-
tunzwa ipasavyo ili kuleta tija 
ya fedha zilizotumika na Vyuo 
vyote vya Ualimu vizingatie 
matumizi sahihi ya kompyuta 
hizi ikiwemo kuhaikikisha 
ziko katika mazingira yaliyo 
safi na salama kama ilivyo ka-
nuni na taratibu za kutunza na  
kuhifadhi vitu vya 
TEHAMA,”alisema.

Awali, Naibu Waziri Omari Ki-

panga, alisema bado kuna uko-
sefu wa walimu nchini hivyo 
serikali inaendelea kukabiliana 
na hali hiyo ikiwamo kubadili-
sha mitaala ili kuendana na 
masuala ya teknolojia.

Kwa upande wake,Kaimu 
Katibu Mkuu wa Wiz-
ara ya Elimu,Sayansi na 
Teknolojia,Prof. Caroline 
Nombo, alisema mradi huo 
unatekelezwa kwa ushirikiano 
kati ya Serikali ya Tanzania na 
Canada ambapo mchango wa 
Canada katika mradi huo ni 
jumla ya Dola za Canada mil-
ioni 53.

Alisema mchango wa Serikali 
ya Tanzania ni katika kughara-
mia shughuli mbalimbali za 
uendeshaji wa vyuo ikiwamo 
gharama za malipo ya chakula 
kwa wanachuo na mafunzo ya 
ualimu kwa vitendo.

Alibainisha hadi  
kufikia Desemba 2021 wastani 
wa utekelezaji wa malengo ya  
mradi ulikuwa ni  asilimia   
75.83.

Naibu Meya 
wa Jiji la Do-
doma, Emma-
nuel Chibago 
(katikati), aki-
zungumza na 
wazazi/ walezi  
wa Kata ya 
Chamwino, ka-
tika mkutano 
wa kujadili 
maendeleo ya 
shule ya msin-
gi Chamwino 
A, jijini humo 
juzi. Kulia ni 
Diwani wa 
kata hiyo, Ju-
manne Ngede. 
PICHA: PETER 
MKWAVILA 

Waipa kongole
serikali fedha  
za ukarabati 
madarasa
Na Peter Mkwavila, DODOMA

Serikali imepongezwa  
kwa kutoa Sh.milioni 59, 
kwa ajili ya ukarabati wa 
vyumba sita vya madarasa 
kwenye Shule ya Msingi 
Chamwino ‘A’ jijini hapa, 
vinavyokuwa vinavuja maji 
msimu wa mvua na kusaba-
bisha wanafunzi kushindwa 
kusoma.

Wakazi wa kata ya Cham-
wino jijini hapa walitoa 
pongezi hizo jana mbele 
ya Naibu Meya wa Jiji la 
Dodoma Emmanuel Chibago, 
walipokuwa wakizungumza 
kwenye kikao cha mkutano 
wa  hadhara wa kujadili 
maendeleo uliofanyika kwe-
nye shule hiyo.

Mkazi wa eneo hilo, Asha 
Ramadhani alisema fedha 
hizo ambazo zimetolewa 
kupitia Halmashauri ya Jiji 
hilo zimesaidia kuondoa 
kero hiyo kwa wanafunzi na 
walimu.

“Fedha zilizotolewa na 
serikali kwa kupitia Jiji la 
Dodoma, zimekuwa mkom-
bozi kwa wanafunzi na 
walimu ambao kwa kipindi 
kirefu wananyeshewa wan-
apokuwa kwenye madarasa 
hayo ambayo mabati yake 
ni machakavu, tuna kila 
sababu ya kumshukuru  
Rais kwa serikali 
kutoa fedha hizo za 
ukarabati,”alisema.

Naye, Mariam Hassani, 
alisema ukarabati huo ni 
chachu kwa walimu na 
wanafunzi katika kuongeza 
ufaulu.

Kwa upande wake, Diwani 
wa Kata hiyo, Jumanne 
Ngede,aliomba wazazi na 
walezi kuiunga mkono 
serikali kutokana na juhudi 
kubwa zinazowekezwa 
kwenye elimu.

Naye Naibu Meya,  Chiba-
go aliagiza uongozi wa kata 
kuhakikisha ukarabati huo 
unaanza mara moja ili ku-
tatua kero hiyo.
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HABARI MBEYA

Akamatwa tuhuma kukutwa 
na pombe zilizopigwa marufuku
Na Grace Mwakalinga, MBEYA

J
ESHI la Polisi mkoani Mbeya limem-
kamata Ruben Adam (26), mkazi 
wa Kitongoji cha Lubele  kilichopo 
wilayani Kyela kwa  tuhuma za ku-

kutwa na pombe kali zilizopigwa marufuku 
kuingia nchini ambazo zinadaiwa  kutoka 
Nchi jirani ya Malawi.

  Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa-
ni  Mbeya, Ulrich Matei alisema jana kuwa 
walimkamata mtuhumiwa baada ya ku-
fanya msako kwenye maeneo mbalimbali 
ya Wilaya ya Kyela.

Alizitaja pombe   kali   zilizokamat-
wa  kuwa ni Ice Dry London Gin chupa 12 
za 200ML,Rider 200ML chupa 28, A1 Gin 
chupa 24ML 200 na  Right Choice chupa 
28 za 200 ML.

“Hadi sasa mtuhumiwa yuko chini ya 
ulinzi wa Jeshi la Polisi na baada ya shauri 
lake kukamilika atafikishwa mahakamani 
kujibu tuhuma za kukutwa na pombe 
hizo,”alisema Matei.

Katika hatua nyingine Jeshi hilo lime-

wakamata watuhumiwa 12 kwa makosa 
mbalimbali ikiwamo wizi wa mifugo, ku-
vunja nyumba na kuiba.

Matei alisema  Februari 20, mwaka 
huu majira ya saa 11 alfajiri katika Kiton-
goji cha Kasama, wilayani Kyela,  Sinael 
Mwalambilambota (36) aligundua ameibi-
wa  ng’ombe wake dume,  mwenye tham-
ani ya Sh.  800,000.

Kutokana na tukio hilo, Jeshi la Polisi 
lilianza msako mara moja na  kumkama-
ta  Maneno Seme(30) mkazi wa Kijiji cha 
Kasumulu akiwa katika harakati za kutafu-
ta mteja ili kumuuza ng’ombe huyo.

Aidha Jeshi hilo pia linawashikilia 
watuhumiwa 11 kwa tuhuma za kuvun-
ja   nyumba za watu majira ya usiku na 
kuiba samani mbalimbali.

Kamanda Matei alisema watuhumiwa 
hao walikamatwa   februari 20 baada ya 
kupata taarifa za siri kutoka kwa wasama-
ria wema juu ya uwapo wa wahalifu hao 
jijini Mbeya.

  Aliwataja watuhumiwa hao kuwa 
ni  Victor Richard [39] Mkazi wa Makun-

guru, Justine Norbert (19), Geofrey Simon 
(20), Erick Matheo  wakazi wa Makungu-
ru, (27) mkazi wa Ilemi, Jonas Betram (32) 
,Henry Mwamfupa (28) mkazi wa Mwan-
jelwa. 

Wengine ni Robert Mwakyusa (36) mkazi 
wa Iyunga, Goodluck Frank (20)mkazi wa 
Nonde, Benny Fredy, (26) mkazi wa Nonde, 
Said Hamis (31) mkazi wa Iganzo na Abdal-
lah Lucas (22) mkazi wa Ghana. 

Alidai kuwa  katika upekuzi uliofanywa 
na Jeshi la Polisi katika makazi ya watuhu-
miwa walikutwa wakiwa na mali mbalim-
bali za wizi kama vile Mtungi wa Gas Mi-
han,  Jiko la Gesi aina ya Boss, Diaba moja , 
Godoro moja , Amplifier, Simu mbalimbali 
za mkononi nzima na mbovu, Computer 
mbili, Memory card, flash disk na subwoof-
er ambavyo viliibwa maeneo mbalimbali 
ya Mkoa wa Mbeya.

 Watuhumiwa wote walikiri kujihusisha 
na vitendovya uvunjaji na wizi na kwamba  
msako wa kuwatafuta watuhumiwa wen-
gine ambao ni wapokeaji wa mali hizo 
unaendelea..

Wataka miradi ujenzi kuzingatia wenye ulemavu
 Na Grace Mwakalinga, MBEYA

WADAU wa   elimu Jijini Mbeya  wame-
waomba wataalam wanaotekeleza mi-
radi mbalimbali ya ujenzi wa vyumba 
vya madarasa kuhakikisha   wanazingatia 
miundombinu ya watoto wenye ulemavu 
ili waweze kusoma kwa raha na kutimiza 
ndoto zao.

Kauli hiyo ilitolewa jana na mdau wa 
elimu mkoani Mbeya Thabitha Bugali, al-
ipozungumza na Nipashe juu ya hali ya 

miundombinu ya elimu kwa watoto wenye 
ulemavu.

“Tulijaribu kutembelea baadhi ya shule 
za msingi vijijini tukabaini miundombinu 
ya shule hususani vyoo havisapoti wa-
toto wenye ulemavu kupata huduma, tu-
naishukuru serikali kwa mwongozo mpya 
walioutoa kuhusu namna bora ya kujenga 
ikizingatia miundombinu ya watu wenye 
ulemavu,’’ alisema Bughali.

Alisema kuwa kuna kila sababu serikali 
inapopata wahisani wa kuwekeza katika 

sekta ya elimu    wajikite zaidi maeneo 
ya vijijini ili kuboresha miundombinu 
ya  vyoo ili vikidhi mahitaji kwa kuzingatia 
watoto wenye ulemavu.

 Jaqline Sanga mkazi wa Mbeya  , alise-
ma kuwa licha ya kuwapo kwa vikwazo 
mbalimbali vinavyowakabili watoto wenye 
ulemavu shuleni lakini   jamii inapaswa 
kushirikiana na serikali kwa kutumia ngu-
vu kazi katika kuboresha miundombinu ya 
vyoo, vyumba vya madarasa na si kuiachia 
jukumu hilo serikali pekee.

Mwenyekiti wa Chama cha Walemavu 
mkoa wa Mbeya, (Chawata), Jimmy Am-
bikile, alisema bado kuna tatizo   kwenye 
suala la miundombinu kwa walema-
vu  kuanzia shule za msingi hadi sekond-
ari.

Vilevile alisema hata kwenye majengo ya 
taasisi mbalimbali za umma hakuna miun-
dombinu rafiki kwa watu wenye ulemavu 
hivyo suala hilo lifanyiwe kazi ili nao wa-
pate huduma bila vikwazo.

Shule yachochea 
wafugaji kusoma
Na Grace Mwakalinga, MBARALI

IMEELEZWA kuwa uwepo wa 
shule binafsi ya mchepuo wa 
Kiingereza ya Kelly’s, iliyopo 
katika  kijiji cha Nyang’uru 
Kata ya Mapogoro wilayani 
Mbarali,  mkoani Mbeya,  ku-
mechochea  jamii ya wakulima 
kuwekeza katika elimu  na  
kupunguza kutumikishwa ka-
tika ufugaji.
Mkurugenzi wa Shule hiyo 

,Kennedy Lutambi, alitoa kauli 
hiyo  jana wakati akizungumza 
na waandishi wa habari kuhu-
siana na msukumo wa ku-
wekeza elimu wilayani humo 
kwa lengo la  
kusaidia serikali  kusogeza 
huduma ya elimu karibu na 
wananchi.
‘’Nimelenga kuwekeza katika 

kijiji hiki kutokana na kuwapo 
kwa maono ya kusaidia suala 
la elimu kwa jamii iliyosahau-
lika na kuhamasisha umuhimu 
wa elimu kwa kizazi cha sasa 
na kijacho huku tukitoa kip-
aumbele pia kwa watoto wa 
makundi maalum  
kama walemavu ‘’,alisema Lu-
tambi.
Alisema kuwa uwekezaji ka-

tika elimu unahitaji kuungwa 
mkono na wakazi wa maeneo 
husika   na kwamba tangu 
kuanzishwa kwa shule hiyo 
idadi ya wanafunzi imekuwa 
ikiongezeka  na kufikia wa-
nafunzi 377.
Licha ya uwekezaji huo lakini 

Lutambi aliiomba serikali ku-
punguza utitiri  wa tozo mbal-
imbali na kukwamisha jitihada 
za utoaji elimu kwa ufanisi.
Aliiomba  Serikali kuangalia 

mifumo mizuri ya Sera ya 
Elimu ambayo itakuwa wezeshi 
kwao kwa kupunguza utitiri 
wa tozo kutokana na mchango 
wao mkubwa katika Sekta ya 
elimu.
Mwalimu Mwanzilishi wa 

Shule Ayoub Kibona alisema 
kuwa kwa sasa wazazi wamee-
limika kwa kuwekeza kwenye 
masuala ya elimu kwa vija-
na na kwamba katika kuongeza 
ufanishi na ushirikiano mzuri 
wamechangia shughuli mbal-
imbali za kijamii hususani ku-
changia madawati 300 kwenye 
Shule Msingi Mabadaga iliyoko 
wilayani Mbarali.

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Juma Homera (kulia), akizungumza na waandishi wa habari, mkoani humo juzi,  kuhusu 
utekelezaji wa shughuli mbalimbali ikiwamo sekta ya barabara, afya, elimu na ukusanyaji wa mapato kwa mwaka 
2022.  PICHA: GRACE MWAKALINGA
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 Serikali yasisitiza utoaji wa risiti 
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

W
AZIRI wa Nchi, 
Ofisi ya Rais, 
Fedha na Mipa-
ngo, Jamal Kas-

sim, amesema kwa mujibu wa 
Sheria ya Usimamizi wa Kodi 
Na. 7 ya mwaka 2009, kila 
mfanyabiashara anayefanya 
biashara Zanzibar anatakiwa 
kutoa risiti anapofanya mau-
zo.

Aliyasema hayo jana ka-
tika kikao cha Baraza la 
Wawakilishi kinachoendelea  
Chukwani, mjini Zanzibar 
wakati akijibu swali la Mwak-

ilishi wa Chakechake, Shaib 
Hassan Kaduara.

Kaduara  alitaka kujua 
kuwa maduka makubwa 
(supermarket) na migaha-
wa Zanzibar haitoi risiti za 
mauzo, je, ni utaratibu gani 
wa kukusanya mapato ya 
Serikali unaotumika kupitia  
‘supermarket’ na migahawa 
hiyo.

Waziri Jamal alisema wa-
fanyabiashara wa ‘supermar-
ket’ pamoja na wa migahawa 
na wafanyabiashara wengine 
wote wanatikwa kwa mujibu 
wa sheria kutoa risiti  wan-
apofanya mauzo ya bidhaa 
au huduma.Alisema kwa ku-

fanya hivyo, ndipo serikali 
kupitia Bodi ya Mapato Zan-
zibar (ZRB) hukusanya kodi  
stahiki kwa mauzo yaliyo-
fanywa.

“Kama ziko ‘supermarket’ 
hazitoi risiti kwa mauzo yali-
yofanywa ni makosa na wan-
apogundulika hutozwa faini 
pamoja na kulipishwa kodi 
waliyoikwepa,” alisema.

Pia alisema kila mfanya-
biashara anatakiwa kutoa 
risiti wakati anapofanya  
mauzo, hivyo kutokutoa risiti 
ni kosa.

Alisema serikali ya Zanzi-
bar kwa kutambua uwepo 
wa sheria hiyo haijaruhusu 

wafanyabiashara wa ‘super-
market’ kutokutoa risiti na 
wanatakiwa kuendelea kutoa 
risiti kwa kutumia vitabu au 
kutumia mifumo yao ya mau-
zo ambayo wanaimiliki.

Waziri alisema kupitia 
mfumo mpya wa utoaji risiti 
wa VFMS, wafanyabiashara 
wa ‘supermarket’ na mi-
gahawa yote iliyoko Zanzi-
bar watafungiwa mfumo wa 
VFMS na watatakiwa kutoa 
risiti kwa mfumo huo, am-
bapo nao watapatiwa vifaa ili 
watoe risiti za kielektroniki 
kupitia mfumo au mifumo 
yao kuunganishwa na mfumo 
wa VFMS.

Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Nassor Ahmed Mazrui, akizungumza katika 
kikao cha Baraza la Wawakilishi, Chukwani, Zanzibar jana. PICHA: RAHMA SULEIMAN 

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WIZARA ya Afya, Ustawi wa 
Jamii,Jinsia na Watoto imekiri 
kwamba hospitali za Pemba ziliku-
wa na upungufu mkubwa wa filamu 
za X- Ray kwa sababu ilikuwa nje 
ya uwezo wa wizara hiyo.
Hayo yalisemwa jana  na Waziri 

wa wizara hiyo, Nassor Ahmed 
Mazrui, katika kikao cha Baraza la 
Wawakilishi, wakati akijibu swali 
la Mwakilishi wa Konde, Zawadi 
Amour, aliyetaka kujua wizara inaji-
panga vipi kuhakikisha huduma ya 
X-Ray inapatikana Pemba.
Alisema wizara tayari imepata 

msambazaji wa filamu hizo na ziko 
za kutosha katika hospitali zote 
ambazo zinaweza kutumia zaidi ya 
miezi mitatu lakini pia wanatarajia 
kupokea filamu zingine.
Mazrui alisema wizara yake 

itaweka mashine za kisasa katika 
hospitali za Pemba hivi karibuni 
kupitia fedha za serikali na wadau 
wa maendeleo.
Pia alisema hospitali ambazo ujen-

zi wake unaendelea na utakami-
lika Juni, mwaka huu,  zitafungwa 
mashine zenye teknolojia za kisasa 
na kidigitali za X-Ray ili kuondoa 
usumbufu wa huduma hizo kwa 
wananchi.
Hata hivyo, Waziri huyo alisema 

hospitali hazitoi dawa zilizoisha 
muda wa matumizi na wagonjwa 
wa kisukari hupewa dozi ya mwezi 
mmoja.
Alisema kuwa utaratibu uliowekwa 

ni kwamba dawa kutoka Stoo kwen-
da wodini ni lazima zisizidi miezi 
zaidi ya mitatu kabla kumaliza 
muda wa matumizi.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya Rais, 
Katiba, Sheria, Utumishi na Uta-
wala Bora,  Haroun Ali Suleiman, 
amesema adhabu zinazotolewa 
na mahakama hutolewa kwa mu-
jibu wa sheria na hakuna ubaguzi 
wowote unaofanywa kwa wanao-
fanya makosa ya jinai.

Aliyasema hayo jana katika 
kikao cha Baraza la Wawakilishi 
wakati akijibu swali aliloulizwa 
na Mwakilishi wa  Pandani, Prof. 
Omar Fakih Hamad.

Mwakilishi huyo alitaka kujua 
kwa nini adhabu za sasa zinawa-

bagua vijana wa kike na wa ki-
ume, kama vile kumlipisha faini 
kijana wa kiume pindi vijana 
wawili wakitenda kosa linalofa-
nana.

Waziri huyo alisema sheria ya 
adhabu Na. 6 ya mwaka 2018, 
imebainisha makosa mbalimbali 
ambayo mtu yeyote akitenda ma-
kosa hayo, huadhibiwa pale ana-
potiwa hatiani.

Alisema kwa mujibu wa sheria 
hizo, adhabu zilizopo hazina uba-
guzi wowote wa kijinsia, vijana 
wa kike na wa kiume wanapewa 
adhabu zilizo sawa kwa mujibu 
wa makosa yao na kwa mujibu 

wa sheria za nchi.
 
“Mheshimiwa Spika, kuna 

baadhi ya makosa hutendwa na 
jinsia moja pekee ikiwemo kosa 
la ubakaji hususan ubakaji wa 
watoto walio chini ya umri wa 
miaka 18,” alisema.

Alisema kwa mujibu wa ki-
fungu cha 108 (2)(e) cha Sheria 
ya Adhabu, mtoto wa kike aliye 
chini ya umri wa miaka 18 hana 
ridhaa.

Kwa mantiki hiyo, alisema ata-
kayefanya kitendo chochote kin-
achotengeneza kosa la ubakaji na 
mtoto huyo anaweza kushtakiwa 

kwa kosa la kubaka hata kama 
mtoto wa kike ambaye anaweza 
kuadhibiwa kwa namna yoyote, 
kuridhia kuharibiwa heshima 
yake.

Alisema kwa msingi huo, mto-
to wa kike huwa amekosewa na 
yeye si mkosa katika mazingira 
hayo.

Pia alisema kutokana na ku-
wapo kwa malalamiko hayo, 
wizara yake kupitia Tume ya 
Kurekebisha Sheria inaendelea 
kulifanyia utafiti suala hilo ili ku-
fanya uamuzi mzuri utakaonde-
lea kutunza heshima ya watoto.

“Mheshimiwa Spika, suala la 

elimu ya malezi mema ya vijana 
ni wajibu wa taasisi mbalimbali 
zikiwamo shule, madrasa, wazazi 
na jamii kwa jumla. Kila mmoja 
kati ya taasisi hizo, ana wajibu wa 
kutoa elimu ya malezi kwa vijana 
wetu,” alisema.

Alisema hakuna sheria zina-
zowabana vijana wa kiume na 
kuwapendelea vijana wa kike na 
serikali kupitia Tume ya Kureke-
bisha Sheria inaendelea kuzi-
fanyiwa mapitio sheria zote ziliz-
opitwa na wakati na zile ambazo 
zina dosari kwa lengo la kuzifany-
ia marekebisho ili ziendane na 
wakati na kuondosha dosari hizo.

Waziri asema hakuna ubaguzi katika utoaji wa adhabu wakiukaji wa sheria 

Hospitali za 
Pemba 
zapungukiwa  
X- Ray 

Mazrui alisema wizara yake 
itaweka mashine za kisasa 
katika hospitali za Pemba 
hivi karibuni kupitia fedha 
za serikali na wadau wa 
maendeleo.
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Uza, Chenye 
Thamani  Kubwa Kwa 

TANGAZO

NJOO UTANGAZE 
BIDHAA YAKO 

KWA BEI NAFUU 
SANA

MATANGAZO MCHANGANYIKO

TAHADHARI: Wasomaji wanatakiwa kuuliza na kuchukua ushauri sahihi kabla ya kutuma fedha au kuingia katika gharasma yoyote  kati yake na mtangazaji
THE GUARDIAN LIMITED hawatahusika kwa malipo au manunuzi yoyote kati ya muuzaji na mnunuaji kwa matangazo yaliyochapishwa katika gazeti hili.



Rais Putin atuma vikosi 
maeneo yaliyojitenga naye
Moscow, RUSSIA

RAIS wa Russia, Vladimir Putin ametam-
bua maeneo ya waasi ya Donetsk na Lu-
hansk, ambayo yamejitenga Mashariki 
mwa Ukraine, kama mataifa huru na 
hivyo kumaliza mazungumzo ya amani.

Jamhuri za watu zilizojitangaza za 
Donetsk na Luhansk, ni nyumbani mwa 
waasi wanaoungwa mkono na Russia, 
ambao wamekuwa wakipigana na vikosi 
vya Ukraine tangu 2014.

Wanajeshi wa Russia wameagizwa ku-
fanya kile kinachoitwa ‘kazi za kulinda 
amani’ katika mikoa yote miwili.

Rais wa Ukraine, aliishutumu Russia 
kwa kukiuka mamlaka yake kimakusudi. 
Katika hotuba yake kupitia televisheni 
usiku kwa taifa, Rais wa Ukraine, Volo-
dymyr Zelensky alisema anataka amani, 
huku akitangaza kwamba haogopi na 
nchi yake haitatoa chochote kwa mtu 

yeyote. 
“Kyiv sasa inahitaji hatua mad-

hubuti ya msaada kutoka kwa 
washirika wake wa kimataifa. “Ni 
muhimu sana kuona sasa rafiki 
na mshirika wetu wa kweli ni 
nani na ni nani ataendelea kuti-
sha, Shirikisho la Urusi kwa ma-
neno tu,” aliongeza.

Mataifa yenye nguvu ya Ma-
gharibi yanahofia baada ya Rais 
Putin kutambua maeneo yanayo-
dhibitiwa na waasi na kufungua 
njia kwa wanajeshi wa Russia, 
kuingia rasmi Mashariki mwa 
Ukraine.

Katika miaka ya hivi karibuni, 
pasi za kusafiria za Russia, zime-
tolewa kwa idadi kubwa ya watu 
huko Donetsk na Luhansk na 
washirika wa Magharibi wana-
hofia Russia, kuhamisha vitengo 

vya kijeshi kwa kisingizio cha ku-
walinda raia wake.

Akizungumza katika hotuba 
ya saa moja, mara baada ya tan-
gazo la Jumatatu wiki hii, Rais 
Putin alisema Ukraine ya kisasa 
iliundwa na Russia ya Usovieti, 
akiitaja nchi hiyo ni ardhi ya Rus-
sia ya kale.

Alisema Russia imeibiwa 
wakati wa kuanguka kwa Umoja 
wa Kisovieti (USSR) mwaka 1991, 
akiishutumu Ukraine kwamba ni 
koloni la Marekani, linaloendesh-
wa na serikali ya vibaraka.

Pia, Putin, alidai kwamba watu 
walikuwa wakiteseka chini ya 
uongozi wake wa sasa na kuyat-
aja maandamano ya mwaka 2014 
ambayo yalimwondoa kiongozi 
wa Ukraine, anayeunga mkono 
Russia, kama mapinduzi. BBC

Russia 
imeibiwa 
wakati wa 
kuanguka 
kwa Umoja 
wa Kisovi-
eti (USSR) 
mwaka 
1991, aki-
ishutumu 
Ukraine 
kwamba 
ni koloni 
la Mare-
kani, lin-
aloendesh-
wa na 
serikali ya 
vibaraka.

19

HABARI KIMATAIFA

Jumatano Februari 23, 2022

‘Polisi marufuku 
kupata ujauzito’

Colombia 
yahalalisha 
utoaji mimba

Familia wakisafiri jana, kutoka eneo la waasi linaloiunga mkono Russia, mjini Stanytsia mkoa wa Luhanska, nchini 
Ukraine. Eneo hilo ndilo pekee ambalo huwa wazi kila siku kwa ajili ya shughuli hizo, watu kadhaa wamekumbwa 
na hofu ya vita kutokana na mgogoro baina ya nchi hizo. PICHA: AFP

Lagos, NIGERIA

MAHAKAMA Kuu Nigeria, imeun-
gana na uamuzi wa kikosi cha 
polisi kumfuta kazi ofisa wa polisi 
wa kike ambaye alipata ujauzito 
nje ya ndoa mwaka jana.

Jaji Inyang Ekwo, amesema 
hakuona sababu ya kutosha kuvu-
ruga nidhamu ya jeshi.

“Mtu yeyote anayejiunga na 
jeshi, lazima azingatie kanuni za 
jeshi au asijiunge na jeshi kwani 
sio lazima,” aliongeza.

Kesi hiyo iliwasilishwa ma-
hakamani na Chama cha Wa-
nasheria Nigeria, baada ya 
kufutwa kazi kwa ofisa ambaye 
hajaolewa ambaye alipata ujauzi-
to Januari mwaka jana,

“Maofisa wa polisi wa kiume na 
maofisa wa polisi waliooa katika 
Jeshi la Polisi la Nigeria, hawa-
baguliwi, kuwekewa vikwazo, 
kuonewa na kudhalilishwa,” 
alisema. BBC

Bogota, COLOMBIA

COLOMBIA, imekuwa nchi ya ka-
ribuni huko Latin Amerika kutoa 
fursa ya utoaji mimba, wakati 
mahakama ya kikatiba ya taifa 
hilo, ikipiga kura ya kuhalalisha 
utaratibu wa utoaji mimba hadi 
wiki ya 24 ya ujauzito.

Uamuzi wa mahakama yenye 
majaji tisa, haukufikia matarajio 
ya makundi ambayo yalikuwa 
yakishinikiza utoaji mimba ku-
haramishwa kabisa. 

Hata hivyo ilielezewa kwamba, 
tukio la kihistoria na mashirika 
ya kutetea haki za wanawake 
ambayo yanakadiria wanawake 
800,000 wanatoa mimba kwa siri 
nchini humo kila mwaka.

Kabla ya uamuzi huo, Colombia 
iliruhusu utoaji mimba iwapo 
maisha ya mwanamke yalikuwa 
hatarini, au mtoto aliye tumboni 
alikuwa na kasoro ama ujauzito 
uliotokana na ubakaji. VOA

Uingereza yaondoa 
masharti ya Uviko-19
LONDON, UINGEREZA

WAZIRI Mkuu wa Uin-
gereza, Boris Johnson am-
etangaza jana, kumalizika 
kwa masharti yote ya ndani 
ya Uviko-19 .

Akizungumza mbele ya 
bunge, Johnson, alisema 
taifa bado litawahimiza 
wale wanaopima virusi au 
wanaopata dalili, kukaa ny-
umbani, angalau hadi Apri-
li Mosi, mwaka huu, wakati 

serikali ikiwahimiza watu 
waliokutwa na maambuki-
zi au dalili kujikinga kibin-
afsi.

Pia, nchi hiyo imesema 
itaacha kulipia upimaji wa 
Uviko-19. 

Johnson alitangaza 
kuondolewa kwa masharti 
hayo huku akimtakia kila 
la kheri, Malkia Elizabeth 
II, afya njema, baada ya 
kupimwa na kukutwa na 
maambukizi wiki iliyopita.

Waziri Mkuu, alisema 
majibu ya Malkia juu ya ki-
rusi hicho ni ukumbusho 
kwamba janga hilo bado 
halijaisha.

Wanasayansi pamoja na 
wanasiasa wengine wa up-
inzani wanaonya kwamba, 
kusitisha upimaji na ufua-
tiliaji wote wa ugonjwa 
huo, kutadhoofisha uwezo 
wa kufuatilia ugonjwa na 
maambukizi yoyote mapya. 
VOA

Mlipuko wauwa 59 mgodini
GBOMBLORA, BURKINA FASO

MLIPUKO mkubwa umetokea 
karibu na mgodi wa dhahabu, 
Kusini mwa nchi ya Burkina 
Faso na kuua watu 59 na kuje-
ruhi wengine zaidi ya 100.

Shirika la Utangazaji la 
Burkina Faso (RTB), limesema 
takwimu hizo zimechapishwa 
na mamlaka ya mkoa, baada ya 
tukio hilo lililotokea juzi katika 
kijiji cha Gbomblora.  

Mlipuko huo unashukiwa 
kusababishwa na kemikali in-
ayotumiwa kusafisha dhahabu, 

ambayo ilikuwa ikihifadhiwa 
kwenye eneo la tukio.  

Sansan Kambou, ambaye 
alikuwapo wakati mlipuko huo 
ukitokea, aliliambia shirika la 
habari la Associated Press (AP), 
miili ya watu ilitapakaa kila 
mahali na ilikuwa ni hali ya 
kutisha.  Sekta ya uchimbaji wa 
dhahabu, inakua haraka, nchi 
hiyo ikishika nafasi ya tano 
Afrika, kwa uuzaji wa madini 
hayo.  Watu zaidi ya milioni 1.5 
wanaajiriwa katika sekta hiyo 
ambayo mwaka 2019, iliingiza 
kiasi cha dola bilioni mbili. DW
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Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR

L
ICHA ya kukaa kileleni mwa msi-
mamo wa Ligi Kuu Zanzibar iliyo-
ingia raundi ya 19, vinara KMKM 
wamekiri mlima bado ni mrefu 

kwao katika mbio za kutwaa ubingwa 
huo msimu huu.

KMKM ipo kileleni ikiwa na alama 42 
baada ya kushinda michezo 12, sare sita 
na kupoteza mechi moja tu hadi sasa 
kwenye ligi hiyo inayodhaminiwa na 
Benki ya Watu wa Zanzibar, PBZ.

Vinara hao wanafukuziwa kwa ka-
ribu na timu ya Malindi yenye pointi 36 

sawa na KVZ huku Machomane ikibu-
ruza mkia kwenye ligi hiyo yenye timu 
16, baada ya kuvuna pointi tisa tu katika 
mechi 19 ilizocheza hadi sasa.

Akizungumza na gazeti hili jana, Ko-
cha wa KMKM, Ame Msimu, alisema li-
cha ya kuanza vizuri katika mzunguko 
huu na kuendelea na matumaini yao ya 
kutwaa taji la Ligi Kuu Zanzibar, bado 
mechi zilizobaki zinazidi kuwa ngumu  
kutokana na kila timu kujiimarisha   zai-
di.

“Tunaendelea kufanya vizuri, lakini 
pia ligi inazidi kuwa ngumu, sisi ndio 
tunaongoza ligi kwa muda mrefu, la-

kini ndio tunapata wakati mgumu, tu-
naposhuka dimbani kwa kuwa kila timu 
inatukamia kuhakikisha inapata alama 
tatu,” alisema.

Mzunguko wa 20 wa ligi hiyo utaen-
delea Ijumaa wiki hii ambapo Mafun-
zo itashuka dimbani dhidi ya Selem 
View katika mchezo utakaopigwa  
Uwanja wa Amaan majira ya saa kumi 
alasiri. 

Jumla ya timu nne zitashuka daraja 
msimu huu huku idadi kama hiyo ziki-
panda Ligi Kuu; ambapo mbili zitatoka 
Ligi Daraja la Kwanza Kanda ya Unguja 
na mbili Kanda ya Pemba.

KMKM yaKiri Mbio ubingwa 
Ligi Kuu Z’bar bado nguMu

Na Saada Akida

TAASISI ya Hakimiliki Tanza-
nia (COSOTA), imetoa ufafanuzi 
wa hoja mbalimbali zilizotolewa 
na Taasisi ya Creative Industry 
Network Tanzania (CNIT), iki-
wamo kutoridhishwa na namna 
mgao wa mirabaha ulivyofanywa 
pamoja na ukusanywaji wake.

Hatua hiyo imetokana na CNIT 
kuandika barua kwa COSOTA 
juu ya tuhuma za masuala ya 
mirabaha iliyotolewa Januari 28, 
mwaka huu katika Ukumbi wa 
Mwalimu Julius Nyerere,  Dar es 

Salaam ambapo iligawa mira-
baha yenye thamani ya Sh. 312, 
290, 259 kwa wasanii 1,123 kwa 
kazi za wasanii wa muziki  5,924 
zilizokusanywa kuanzia Julai 
hadi Novemba 2021 na katika mi-
rabaha iliyotolewa na vituo saba 
vya redio.

Mirabaha hiyo ilikusanywa 
kati ya Januari 2019 na Juni 2022, 
lakini CNIT wakidai ugawaji wa 
mirabaha hiyo ulitolewa Januari 
2022 na Cosota hawakutaja kiasi 
cha mirabaha kilichokusanywa 
kati ya mwaka 2019 na 2021.

CNIT pia ilidai kuwa utoaji wa 

mirabaha hiyo haikuzingatia leja 
ya kumbukumbu na kukosekana 
kwa uwazi wa Cosota kutoelewe-
ka wadau wa taasisi hiyo kwa ku-
wasilisha taarifa za hesabu zake, 
(kuwa wazi katika ukusanyaji na 
ugawaji wa mirabaha).

Kuchangia mfuko mkuu wa 
sanaa na utamaduni  na kwam-
ba hakuna bodi ya uongozi wa 
Cosota tangu mwaka 2008 na 
maamuzi kutolewa na maneji-
menti bila bodi.

Akijibu tuhuma hizo jana, 
Mkurungenzi Mtendaji wa CO-
SOTA,  Doren Sinare, alisema  mi-

rabaha hiyo ilitolewa kwa sheria 
za nchi, kanuni na sheria mbal-
imbali za kimataifa na miongozo 
yake.

“Mirabaha ile ilitolewa kwa 
sheria zilizopo hapa nchini,  
hivyo wadau wanapojadili 
suala hili wawe wamejiridisha  
kusoma, kuuliza na kuelewa,” 
alisema.

Doren alieleza kuwa mirabaha 
hiyo ilitolewa kwa kuzingatia 
haki mbili ambazo ni maonyesho 
ya umma na utangazaji ambapo 
vyanzo hivyo vilipatikana kwa 
makusanyo ambayo ni hoteli,  

baa, kumbi za sherehe na vituo 
vya redio.

“Mirabaha ilikusanywa kati ya 
Januari 29, 2019 hadi Juni mwaka 
huu, tangazo la ugawaji wa mira-
baha lilitolewa,” alisema.

Aidha, Doren alitoa wito kwa 
wasanii kujisajili COSOTA kwa 
ajili kupata manufaa ya kazi 
wanazozifanya ili kuepusha 
migogoro, na kwamba pia taasisi 
hiyo itaendelea kuboresha mi-
fumo ya ukusanyaji wa mirabaha 
kwa kufanya kazi na wadau ka-
tika kuboresha sheria na mfumo 
wa hakimiliki kwa ujumla.

COSOTA yafunguka tuhuma ya mirabaha

Kiungo wa Azam FC, Ibrahim Ajibu akiambaa na mpira huku Ramadhani Redondo wa Biashara United akijiandaa 
kumkabili kwenye mechi ya Ligi Kuu Bara iliyopigwa Uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza jana na kumalizika 
kwa wenyeji kushinda 2-0. PICHA: AZAM

Na Saada Akida 

BONDIA wa ngumi nchini, Ismail 
Gariatano, amesema yupo katika 
maandalizi makubwa ya pambano 
la kimataifa lisilo la ubingwa  
dhidi ya Kamil Laszcyk raia wa 
Poland.

Pambano hilo la uzani wa Kg 66 
ambalo litakuwa la raundi nane, 
linatarajiwa kufanyika Machi 11, 
mwaka huu nchini Poland.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Gariatano alisema anaendelea 
vizuri na mazoezi kwa ajili ya kuji-
imarisha zaidi katika pambano hilo 
ambalo atakuwa ugenini kwa mara 
ya kwanza tangu aingie kwenye 
tasnia hiyo.

“Mwaka huu nahitaji kufanya 
vizuri katika mapambano yangu 
ikiwamo hili la Machi 4, nje ya 
nchi, nihakikishe napata ushindi 
ili kujitangaza na kuupa heshima 
mchezo wa ngumi kwa kuipeperu-
sha vema bendera ya Tanzania,” 
alisema Gariatano.

Gariatano anaenda katika pam-
bano hilo akiwa na  kumbukumbu 
ya kumchapa Mmalawi Denis 
Mwale kwa pointi za majaji wote 
pambano lililofanyika mwaka jana 
katika Ukumbi wa Ubungo Plaza, 
Dar es Salaam.

Gariatano apania 
kumchapa Mpoland

NAPITA...

Na Shufaa Lyimo

NAIBU Waziri wa Habari Sanaa  
na Michezo, Pauline Gekul ame-
wataka wasanii wanawake hapa 
nchini kutumia vizuri vipaji vyao 
ili waweze kutimiza malengo yao, 
huku akiwahimiza kuvaa nguo 
zenye maadili zinazolinda utu wa 
mwanamke.

Akizungumza jijini Dar es Salaam 
jana na Chama cha Umoja Wasanii 
Wanawake nchini (UWAWATA), 
alisema kwa sasa serikali ik-
ishirikiana na wizara yake ita-
hakikisha inakuwa bega kwa bega 
na wasanii katika kazi zao.

“Mama Samia Suluhu Hassan am-
etuagiza tukae pamoja na wasanii 
ili tuweze kusikiliza changamoto 
mlizokuwa nazo, lakini pia akik-
isheni mnapata usajili wa chama 
chenu.

“Kama mpaka sasa hamjafani-
kiwa kusajili chama chenu, leo 
mtaondoka hapa mkiwa tayari 
mmepata usajili,” alisema.

Gekul ageukia 
usajili UWAWATA
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DoNDoo za SoKa 
MAGAZETI YA ULAYA

PARIS, Ufaransa

M
SHAMBULIAJI wa timu 
ya Taifa ya Brazili na 
Klabu ya Paris Saint Ger-
main, Neymar amesema 

angependa kwenda kucheza soka 
nchini Marekani kwenye Ligi ya 
Major League Soccer angalau kwa 
msimu mmoja kabla ya kutundika 
daluga.

Neymar kwa sasa yuko na mkata-
ba na klabu ya Paris saint Germain 
ambao unaisha Juni 2025, ikiwa kla-
bu yake ya sasa haitahitaji tena ku-

muongezea mkataba basi anaweza 
kutimkia MLS.

Katika mahojiano yake na Jarida 
la France Football alisema kuwa 
anavutiwa zaidi kucheza Marekani 
kuliko nchini mwake Brazil.

“Sijui kama nitacheza tena
 Brazil, nina mashaka na

 hilo, ningependa kucheza 

Marekani,” alisema Neymar
“Ningependa kucheza pale an-

galau hata kwa msimu mmoja, 
kwanza kabisa wana msimu mfupi, 
kwahiyo ningekuwa na miezi mitatu 

ya likizo.”
Mchezaji huyo wa zamani wa 

Barcelona alisema hajapanga ni 
wapi ambapo atatundika daluga, la-
kini alifunguka kuwa atacheza hadi 
mwishoni mwa mkataba wake pale  
PSG.

“Nataniana na marafiki zangu 
kwamba nitastaafu nikiwa na miaka 
32, lakini ni utani, sijui, kiukweli, 
nitacheza mpaka akili yangu itaka-
pochoka, ikiwa akili yangu iko sawa 
na mwili uko vizuri, nadhani nina 
miaka michache ya kucheza, lakini 
afya ya akili ni kitu muhimu sana.”

    Sijui kama nitacheza tena Brazil, nina 
mashaka na hilo, ningependa kwenda...

Neymar: Nataka kweNda
kucheza soka marekaNi

ziSiKupite

pochettiNo agombewa

REAL Madrid watachuana na Manchester United 
katika kumnasa kocha wa Paris St-Germain, Mauricio 
Pochettino. (Mail)

Silva aitamaNi maDriD

KIUNGO wa kati wa Manchester City na Ureno, Ber-
nardo Silva mwenye umri wa miaka 27, ana ndoto ya 
kuhamia Real Madrid. (CalcioMercato)

roDgerS aNauNgwa mKoNo

KOCHA wa Leicester City, Brendan Rodgers anaung-
wa mkono na bodi ya klabu hiyo licha ya mwenendo 
mbaya timu hiyo. (Telegraph)

boweN ataKiwa liver

LIVERPOOL “wana nia ya dhati” kumsajili mshambu-
liaji wa England, Jarrod Bowen mwenye umri wa miaka 
25, kutoka West Ham. (NipeSport)

JeSuS ataKiwa iNter

INTER Milan wanamfuatilia mshambuliaji wa Man-
chester City na Brazil, Gabriel Jesus mwenye umri wa 
miaka 24. (CalcioMercato)

KilmaN awiNDwa chelSea
CHELSEA wanavutiwa na mlinzi wa Wolves, Muin-

gereza Max Kilman mwenye umri wa miaka 24. (Talk-
sport)

DaviD agombewa ulaya

KLABU za Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund 
na Inter Milan zinamuwania mshambuliaji wa Lille na 
Canada, Jonathan David mwenye umri wa miaka 22. 
(TuttoMercatoWeb).

gomez aNuKia villa

KLABU ya Aston Villa imemfanya mlinzi wa Liver-
pool na England, Joe Gomez mwenye umri wa miaka 
24 kuwa lengo lao kuu msimu wa majira ya joto. (Foot-
ball Insider)

mbappe aota mbawa liver
LIVERPOOL wapo nje ya mbio za kumnunua msham-

buliaji wa Ufaransa, Kylian Mbappe mwenye umri wa 
miaka 23, kutoka Paris St-Germain. (Sport)

SpurS yamSubiri KaNe

KLABU ya Tottenham Hotspur itasubiri kuanza ma-
zungumzo na mshambuliaji wa Uingereza, Harry Kane 
mwenye umri wa miaka 28, kuhusu mkataba mpya. 
(Athletic)

De gea KubaKi uNiteD

GOLIKIPA wa Manchester United na Hispania, David 
De Gea mwenye umri wa miaka  31, amesema yuko 
tayari kusaini mkataba mpya na klabu hiyo. (Independ-
ent)

Shelvey KuJifuNga NewcaStle
KIUNGO wa kati wa England, Jonjo Shelvey mwenye 

umri wa miaka 29, na mlinzi wa Uswizi, Fabian Schar 
mwenye miaka 30, wako mbioni kusaini mkataba mpya 
kule Newcastle. (Telegraph)

KeaN KaiKataa SuNDerlaND
ROY Keane mwenye umri wa miaka 50, alikataa 

nafasi ya kuwa kocha wa timu ya Sunderland kwa 
sababu walimpa mkataba wa miezi sita tu na alitaka 
zaidi. (Sun)

NileS KutoSwa roma
AS Roma haitampa mkataba wa kudumu kiungo wa 

kati Muingereza Ainsley Maitland-Niles anayecheza 
kwa mkopo kutoka Arsenal kwa sababu hajafanya 
vizuri kwenye Serie A. (Calciomercato, via Mirror).
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MANCHESTER, England 

GOLIKIPA namba moja wa Man-
chester United, David de Gea 
amesema kwamba, anaweza 
kumalizia muda uliosalia kwe-
nye soka lake pale Manchester 
United.

De Gea ambaye alikuwa akii-
chezea Atletico Madrid kabla ya 
kujiunga na Man United mwaka 
2011, anatarajia kukabiliana na 
klabu yake hiyo ya zamani leo 
Jumatano katika usiku wa Ligi 
ya Mabingwa Ulaya hatua ya 16-
bora katika Uwanja wa Wanda 
Metropolitano kwa mara ya 
kwanza tangu aondoke miaka 
10 iliyopita.

Kwa mujibu wa takwimu, De 
Gea anashika namba mbili kwa 
kuzuia mabao mengi nyuma ya 
Kepa Arrizabalaga kwenye mi-
chuano yote kwa magolikipa wa 
Ligi Kuu England.

“Ukweli ni kwamba nilizaliwa 
Madrid, lakini mwisho wa siku 
ni jiji tu,” aliiambia UEFA.

“Sasa najihisi kama ninatokea 
Manchester, najihisi kama yeyo-
te anayetokea Manchester seh-
emu unapopendwa ulipokari-
bishwa kama nyumbani kwako.

“Sijioni nikiondoka Manches-
ter United, nipo hapa kwa mi-
aka najua chochote kinaweza 
kutokea kwenye maisha lakini 
sioni nikiondoka.”

De Gea: Naweza 
kustaafia United

TUCHEL 
AMKINGIA 
KIFUA 
LUKAKU

LONDON, England 

K
OCHA wa Klabu ya Chelsea, 
Thomas Tuchel hakufura-
hishwa na kitendo cha watu 
kucheka kutokana na rekodi 

ya mshambuliaji wake, Romelu Lukaku 
ya kugusa mpira mara saba tu kwenye 
mchezo aliocheza dakika 90.

Lukaku aliweka rekodi hiyo katika 
mchezo dhidi ya Crystal Palace kwe-
nye Ligi Kuu siku ya Jumamosi ambapo 
Chelsea walifanikiwa kuibuka na ush-
indi mwembamba wa bao 1-0.

Tuchel alipoulizwa atamsaidiaje 
mshambuliaji huyo ili aweze kugusa 
mpira mara nyingi alijibu;

“Takwimu zipo pale na zinazung-
umza lugha fulani, hakujihusisha sana 
mchezoni, muda mwingine inatokea 
hii kwa washambuliaji, ikiwa wataku-
wa hawajiamini.

“Si ambacho tunataka au Lukaku 
anataka, lakini si muda wa kumcheka 
na kumtania, japo yeye yupo kwenye 
wakati mzuri, lakini sisi tutamlinda.”

Chelsea jana Jumanne ilicheza 
na Lille kwenye mchezo wa Ligi ya 
Mabingwa Ulaya hatua ya 16-bora.
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Na Adam Fungamwango

S
TRAIKA aliyeibuka 
kuwa hatari nchini Tan-
zania kwa misimu ya 
hivi karibuni, Reliants 

Lusajo wa Namungo, amefiki-
sha mabao 10 baada ya mechi 
za mzunguko wa kwanza, ak-
iongoza kwenye orodha ya 
wanaowania Kiatu cha Dha-
habu Ligi Kuu msimu huu, 
huku mwenyewe akisema ana 
malengo tofauti mbio za ku-
wania ufungaji bora.
Juzi, Lusajo alipachika

 bao moja kwenye
 Uwanja wa Sokoine

 jijini Mbeya, Namun-
go ikiiadabisha

 Mbeya City kwa ma-
bao 2-0 wakati lingine 

likifungwa na Lucas
 Kikoti.

Akizungumza baada ya 
kumalizika kwa mechi hiyo, 
kinara huyo wa mabao ka-
tika mechi 15 za mzunguko 
wa kwanza kwa timu yake, 
amesema kuwa lengo lake 
wala si ufungaji bora, badala 
yake anafunga ili timu yake ip-
ate ushindi.

“Mimi nafunga tu, sishinda-
ni na mtu na wala nini, nafun-
ga mabao ili kuiwezesha timu 
yangu kupata ushindi na ku-

weza kukaa vizuri kwenye 
msimamo wa ligi. Nimefunga 
mabao haya kutokana na ush-
irikiano mkubwa ninaoupata 
kutoka kwa wachezaji wen-
zangu, na wala sifikirii ufun-
gaji bora,” alisema Lusajo.

Beki wa Mbeya City, Mpo-
ki Mwakinyuke, amemsifu 
Lusajo kwa kusema kuwa ni 
straika hatari kiasi kwamba 
ukimuachia nafasi, anaitu-
mia.

“Mimi na wenzangu tulijua 
kuwa ni mchezaji hatari kwe-
tu, tukamuwekea mikakati, 
lakini nafasi moja aliyoipata 
kwa sisi kufanya makosa akai-
tumia, ni straika mzuri sana 
kwa sasa,” alisema nahodha 
huyo wa Mbeya City, baada ya 
timu yake kupoteza.

Kocha Msaidizi wa timu 
hiyo, Jamhuri Kihwelo ‘Julio’, 
alisema kuwa lengo lao ni kut-
waa ubingwa msimu huu na 
wala si vinginevyo.

“Ubingwa si wa mtu, hata 
sisi tunaweza kuchukua, tuna-
taka ubingwa, ila kama hatuk-
ufanikiwa, basi hata nafasi ya 
pili au ya tatu,” alisema Julio.

Namungo imekwea hadi na-
fasi ya nne, ikiwa na pointi 23 
wakati Mbeya City ikisimama 
kwenye nafasi ya tano kwa 
pointi hizo hizo 23, hii ikito-
kana na kutofautiana mabao 
ya kufunga na kufungwa.

Kwa mujibu wa takwimu, De 
Gea anashika namba mbili kwa 
kuzuia mabao mengi nyuma ya 
Kepa Arrizabalaga kwenye mi-
chuano yote kwa magolikipa wa 
Ligi Kuu England.

“Ukweli ni kwamba nilizaliwa 
Madrid, lakini mwisho wa siku 
ni jiji tu,” aliiambia UEFA.

“Sasa najihisi kama ninatokea 
Manchester, najihisi kama yeyo-
te anayetokea Manchester seh-
emu unapopendwa ulipokari-
bishwa kama nyumbani kwako.

“Sijioni nikiondoka Manches-
ter United, nipo hapa kwa mi-
aka najua chochote kinaweza 
kutokea kwenye maisha lakini 
sioni nikiondoka.”

De Gea: Naweza 
kustaafia United

LUSAJO AZIDI 
KUWA HATARI 
NYAVUNI, 
AKIKATAA KIATU

Na Shufaa Lyimo

MAKAMU wa Rais wa Pili 
wa Shirikisho la Soka nchini 
(TFF), Steven Mguto, ame-
wataka waamuzi nchini ku-
fuata kanuni na sheria za soka 
ili kuchezesha kwa haki na 
kumaliza kelele nyingi ambazo 
zimekuwa zikielekezwa kwao.

Mguto aliyasema hayo jana 
jijini Dar es Salaam wakati aki-
funga semina ya waamuzi wa 
mikoa ya siku tatu iliyofanyika 
katika Uwanja wa Benjamini 
Mkapa huku akiweka wazi 
kuwa kwa sasa wanasubiri 
kama serikali itafunga teknolo-
jia ya video ya kumsaidia 
mwamuzi uwanjani (VAR), 
ili kuondoa makosa hayo ya 

waamuzi.
“Ninaomba muende mka-

fuate kanuni na taratibu za 
mpira ili tuweze kuendeleza 
soka letu hapa nchini,” alisema 
Mguto.

Mguto alisema kelele za 
waamuzi haziwezi kumalizika 
mpaka hapo VAR zitakapo-
fungwa katika viwanja hapa 
nchini, lakini wanapaswa ku-
ongeza umakini kwa kufuata 
kanuni na sheria.

Hata hivyo, Mguto alisema 
Ligi Kuu ya NBC msimu huu 
imekuwa ngumu kutokana 
na maandalizi yaliyofanywa 
na kila timu ikihitaji kupata 
matokeo, hivyo akawataka 
waamuzi kuongeza umakini ili 
kupunguza malalamiko.

TFF yashukia 
waamuzi Ligi Kuu



Na Adam Fungamwango

V
INARA wa Ligi Kuu Tanzania Bara 
Yanga, watashuka kwenye Uwanja 
wa Manungu Complex baada ya 
miaka 23, kucheza na wenyeji 

Mtibwa Sugar, lakini leo ikiwa ni mechi ya 
kukamilisha mzunguko wa kwanza Tanza-
nia Bara.

Mara ya mwisho Yanga kucheza
 mechi kwenye Uwanja huo ili-

kuwa ni mwaka 1999, ilipocheza
 dhidi ya Mtibwa Sugar na ku-

toka sare ya bao 1-1.

Vinara hao wanakwenda kucheza 
mechi hiyo leo, baada ya watani zao wa 
jadi kufanya hivyo, Januari 22, mwaka huu 
na kulazimishwa suluhu, hivyo wataingia 
na tahadhari zote kuhakikisha hawasi-
mamishwi azma yao ya kuusaka ubingwa 
baada ya misimu minne ya ukame, lakini 

    Yasaka rekodi mbili kali Manungu leo, Deo 
Kanda atajwa kukinukisha kama kocha...
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Wachezaji wa Yanga wakipozi katika picha baada ya mazoezi, timu hiyo itashuka Uwanja wa Manungu 
Complex leo kuivaa Mtibwa Sugar kwenye mechi ya kiporo ya Ligi Kuu Bara. PICHA: MAKTABA

Neymar: Nataka kucheza Marekani

Yanga, Mtibwa vita kali
pia watataka kuweka rekodi ya kupata 
ushindi katika uwanja huo kwa mara ya 
kwanza.

Iwapo itashinda au kutoka sare, Yanga 
pia itaweka rekodi ya kucheza mzunguko 
wote wa kwanza bila kupoteza mechi yoy-
ote msimu huu.

Ofisa Habari wa klabu hiyo Hassan 
Bumbuli amesema  kikosi chao kimewasi-
li salama mjini Morogoro, wachezaji wak-
iwa kwenye hali nzuri, lakini akithibitisha 
wachezaji sita kuukosa mchezo huo.

“Utakuwa mchezo mzuri, tumejipanga 
kushinda, ingawa tutawakosa baadhi ya 
wachezaji ambao ni majeruhi. Tutawako-
sa Yacouba Songne, Jesus Moloko, Abdal-

lah Shaibu ‘Ninja’, Dickson Job, Kibwana 
Shomari na Chrispin Ngushi ambao ha-
wajasafiri kabisa kuja Morogoro,” alisema.

Msemaji wa klabu ya Mtibwa Sugar, 
Thobias Kifaru amesema mechi itakuwa 
nzuri, kwani na wao wamejipanga vema 
kuikabili Yanga ambao wanaongoza ligi.

Alisema huenda timu hiyo leo ikam-
chezesha kwa mara ya kwanza aliyekuwa 
winga wa timu ya Simba na TP Mazembe, 
Deo Kanda ambaye ameruhusiwa rasmi 
na Shirikisho la Soka nchini (TFF), kuki-
piga na timu hiyo.

“Iwapo kocha itampendeza basi Deo 
Kanda anaweza kucheza mechi hii, am-
bayo imevuta mashabiki wengi kuja kui-

tazama. Ni mechi kubwa na ngumu, lakini 
sisi tumejipanga kushinda ili kujiondoa 
kwenye hali mbaya tuliyonayo,” alisema.

Yanga inaongoza Ligi ikiwa na pointi 
36, ikicheza mechi 14, ikishinda 11 na sare 
tatu wakati Mtibwa Sugar ni ya mwisho 
kasoro mkia, ikikamata nafasi ya 15, ikiwa 
na pointi 12 kwa mechi 14 ilizocheza, ikii-
acha Prisons inayoburuza mkia ikiwa na 
pointi 11.

Na Mwandishi Wetu

WAWAKILISHI pekee wa Tanzania kwenye mi-
chuano ya kimataifa kwa ngazi ya klabu, Sim-
ba, watawasili nchini Morocco leo wakitokea 
Istanbul, Uturuki tayari kwa maandalizi ya 
mechi ya tatu ya hatua ya makundi ya Kombe 
la Shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane.

Simba ambayo Jumapili iliyopita ilipata 
sare ya bao 1-1 dhidi ya Union Sportive Gen-
darmerie Nationale (USGN) ya Niger, Jumapili 
wiki hii itashuka uwanjani mjini Berkane 
kuvaana na RS Berkane iliyotoka kuchapwa 
mabao 3-1 ugenini dhidi ya Asec Mimosas ya 
Ivory Coast.

Baada ya mechi hiyo dhidi ya USGN, Simba 
ambayo ilianza michuano hiyo kwa kuichapa 
Asec Mimosas mabao 3-1, ilikwea pipa Juma-
tatu na kulala jijini Istanbul na leo inatarajiwa 
kutua jijini Casablanca, Morocco ambapo 
itaweka kambi ya siku nne kabla ya kuelekea 
mjini Berkane kwa mechi hiyo.

Akizungumza na mwandishi wetu jana, 
Meneja Habari wa Simba, Ahmed Ally, alisema 
wachezaji wote wapo fiti baada ya kupata 
mapumziko mafupi jijini Istanbul na leo 
majira ya saa tano wataanza safari kuelekea 
Morocco.

“Tulifika salama hapa Istanbul, leo (jana) 
tumepumzika na kesho (leo) saa tano asubuhi 
tutaanza safari ya kuelekea Morocco.

“Baada ya kufika jijini Casablanca, tutaweka 
kambi ya siku nne kabla ya kwenda Berkane 
tayari kwa mchezo wetu wa tatu wa Kombe la 
Shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane utakao-
pigwa Jumapili wiki hii,” alisema Ahemed.

Simba inaongoza msimamo wa Kundi D 
ikiwa na pointi nne ikifuatiwa na Asec Mimo-
sas na RS Berkane zenye alama tatu kila moja 
huku USGN ikiburuza mkia kwa pointi yake 
moja. Baada ya mechi hiyo Simba itarejea 
Dar es Salaam kuisubiri RS Berkane kwenye 
mechi ya marudiano itakayopigwa Jumapili 
ya Machi 6, mwaka huu kabla ya kukwea pipa 
kwenda Ivory Coast kurudiana na Asec Mimo-
sas.

Simba kamili 
leo Morocco

TUPO TAYARI...
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